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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายอภินันท ์  ชนะภัย  นายกเทศมนตรีตําบลกะปาง 
2.  นายทรงยศ   กรุณา  รองนายกเทศบาลตําบลกะปาง 
3.  ร้อยโทชัยรัตน์ คุระเอียด รองนายกเทศบาลตําบลกะปาง 
4.  นายสุรชัย  หอมเกตุ  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5.  นายสอน  ใจกระจ่าง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
6. นางสาวกัลญา  รอดแก้ว  รองปลัดเทศบาลตําบลกะปาง 
7.  นางสุภาวดี  ชูม ี  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
8.  นางพัชรี  จันทร์วาสน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
9. นางกิตติยากรณ์         รัตนอรุณ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
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    เปิดประชุมเวลา  09.30 น. 
    เมื่อที่ประชุมพร้อมและครบองค์ประชุม ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย          
                                 และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ประธานสภาฯ   เมื่อที่ประชุมพร้อม  ผมขอเปิดการประชุมครับ 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ วาระที่ 1 แจ้งที่ประชุมทราบเรื่องโรคโควิดทางเทศบาลมีสถานที่กักตัวผู้มีความ
เสี่ยงสูงหมู่ที่ 1 หรือที่เรียกว่า LQ (Locol Quarantine) ทางเทศบาลได้สนับสนุน
มีท่านนายอําเภอมาร่วมกิจกรรมรายละเอียดเพิ่มเติมขอเชิญท่านนายก 

นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องศูนย์พักคอยกักตัวผู้ที่
เสี่ยงจากโควิดได้เข้าประชุมกับผู้ใหญ่หมู่ 1 และปลัดอําเภอและเจ้าหน้าที่สถานี
อนามัยเป็นเหตุฉุกเฉินติดกันมากวันเดียว 10 คน ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง 40  กว่าราย 
ทางเจ้าหน้าที่อนามัยได้เอากลุ่มเสี่ยงมาอยู่ที่ศูนย์กักกัน ได้ตรวจโรคตามอํานาจ
หน้าที่ของเทศบาลมี มีอสม.อปพร.มาเข้าเวรสลับกันเพ่ือดูแลความเรียบร้อยขณะนี้
ก็ไม่มีการติดเพ่ิม แต่ยังมีความเสี่ยงไม่ครบ 14 วัน ถ้าครบ 14 วันแล้วตรวจไม่ติด
เชื้อแสดงว่าไม่ติดแน่นอน สมาชิกเข้าไปเยี่ยมให้กําลังใจได้ครับ 

ประธานสภาฯ โควิดคลัสเตอร์นี้มีพ่ีน้องตําบลกะปางหมู่บ้านหนึ่งมีอยู่ 11 คน แล้วอีกหมู่บ้าน 1 
คนส่วนการสอบสวนโรคก็ต้องติดตามกันต่อไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา สมัยสามัญ สมัยที่ 
3 (ครั้งที่ 1) ประจําปี  2564  เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2564  ไม่ทราบมีท่าน
ใดจะแก้ไขวาระการประชุมบ้างครับ  

นางอารีย์  คุระเอียด เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร ดิฉันนางอารีย์ คุระ
เอียด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   หน้าที่ 9 ตัดคําว่า “เนี่ย” ออกค่ะ ตอน
ผู้รับเหมาไปดูหลายคนมากไม่ใช่หลายช่าง ตัดคําว่า “หลายช่าง”ออกค่ะ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านสาโรจน์ 

นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ผมนายสาโรจน์  ใจ
กระจ่าง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอแก้ไขหน้าที่  14 สืบเนื่องมาจาก
ผู้รับเหมาคือห้างชาญชัยคอนกรีตได้ลงทําถนนคอนกรีตสายหลาน้ํา – โคกม่วง ให้
เพ่ิมคําว่า “ห้างชาญชัยคอนกรีต” ถนนสายหลาน้ํา - เหมืองม่วง ให้แก้เป็น “สาย
หลาน้ํา - โคกม่วง” ครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านอารีย์ 

นางอารีย์  คุระเอียด เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร ดิฉันนางอารีย์ คุระ
เอียด สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 หน้าที่ 15 ประโยคนายกชี้แจงทําได้หรือไม่ได้
แล้วนายกตอบว่าไม่ได้แล้วงบตกไปดิฉันของบประมาณที่ตกไปคืนเพ่ือทําโครงการ
อ่ืนต่อไปในปีต่อไปค่ะ 
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ประธานสภาฯ เชิญท่านสุรชัย 

นายสุรชัย  ใจกระจ่าง เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ผมนายสุรชัย  ใจ
กระจ่าง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 หน้าที่ 17 แก้ไขเหมือนอย่างที่ถามท่าน
สาโรจน์ จริงๆ แล้วเป็นเหมือนอย่างท่ีท่านสาโรจน์ถาม  เป็นถนนบุกเบิกแต่ของผม
ในส่วนของหมู่ที่ 6 หลังจากหมู่ที่ 6 ใส่คําว่าเป็นชาวบ้านถามคล้ายกันๆ และ
บรรทัดที่ 6 พ่ีน้องประชาชนฝากชื่นชมมาเรื่องของประปาถือว่าใช้ได้คําว่าใช้ตกไป 
และหน้าที่ 20 บรรทัดที่ 3  สมาชิกได้พูดหมู่ที่ 6 และบรรทัดที่ 5 ฝนตกน้ําเซาะ
หัวประปาตกไปขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะแก้ไขวาระการประชุม  ถ้าหากไม่มีผมจะขอมติระเบียบวาระที่  2 เรื่อง
รบัรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาถ้าท่านใดเห็นชอบยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 11 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ - เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง (นายสัมพันธ์  ใจกระจ่าง) 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพื่อทราบ 
 3.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2564-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 

2/2565 

ประธานสภาฯ เชิญท่านเลขาครับ 

ปลัดเทศบาล/เลขานุการ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร วาระที่ 3.1 เรื่อง
เพ่ือทราบ ตามเทศบาลตําบลกะปางได้ดําเนินการเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงแผน
งบประมาณส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบการจัดทํางบประมาณได้
ดําเนินการตามขั้นตอนของระเบียบทุกประการ ส่วนรายละเอียดคงไม่ลงลึก เพ่ือน
สมาชิกมีประเด็นที่จะสอบถามก็สอบถามได้ครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมเรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างที่เราเข้าใจเรื่อง
แผนเพราะจะเพ่ิมเติมได้กรณีเฉพาะโครงการที่คาดว่าจะทําเท่านั้น  ถ้าหากว่าไม่มี
ท่านใดจะนําเรียนผมจะไปวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1  คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกะปางเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านลานช้าง  จ านวน  2  ท่านและเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านคลองตูก  จ านวน  2  ท่าน 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านเลขาครับ 

ปลัดเทศบาล/เลขานุการ เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ในวาระที่ 4.1 ด้วย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้างและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองตูกสังกัดเทศบาล
ตําบลกะปาง จะดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยได้
กําหนดให้มีการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกะปางแห่งละ 2  คน เพ่ือให้
เป็นไปตามมาตรฐานการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง 
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 ส่วนท้องถิ่นและการแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาของเทศบาลตําบลกะปาง จึงขอให้

สภาเทศบาลดําเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กบ้านลานช้าง  จํานวน  2 คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองตูก จํานวน  
2  คน หน้าที่ดําเนินการประชุมคณะกรรมการฯ ภาคเรียนละไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง
หรือปีการศึกษาละไม่น้อยกว่า  4 ครั้ง คณะกรรมการชุดที่ 2 ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอ
มาเป็นผู้ ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ผอ.โรงเรียนวัดกะโสม ผอ.โรงเรียนบ้าน
พูน ทั้ง 4 ท่านจะอยู่ทั้ง 2 ศูนย์ขอให้สภาช่วยพิจารณานําเสนอผู้ที่ความเหมาะสม
วิธีการคัดเลือกมีผู้เสนอมีผู้รับรอง 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม หากไม่มีขอคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านลานช้างคนที่ 1 เชิญท่านอาทิตย์ 

นายอาทิตย์  ทองอยู่ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร ผมนายอาทิตย์ ทอง
อยู่ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2  ขอเสนอท่านสมรส  เพียรดี 

 ผู้รับรอง   
 (1) นายชอบ  จันทร์ปาน 
 (2) นายสุชาติ  สงรักษ์ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ลานช้างคนที่ 1 ท่านสมรส  เพียรดี ต่อไปคณะกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กบ้าน
ลานช้างคนที่ 2 เชิญท่านวันเพ็ญ 

นางวันเพ็ญ  ยอดทอง เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร ดิฉันนางวันเพ็ญ  ยอด
ทอง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1  ขอเสนอ นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง   

 ผู้รับรอง 
(1) นายสุรชัย  ใจกระจ่าง 
(2) นายน้อม  ศรีสวัสดิ์ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอคณะกรรมการคนที่ 2 อีกหรือไม่หากไม่มีคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กคนที่ 2 นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง สรุปคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านลานช้าง จํานวน 2 ท่าน  
(1) นายสมรส  เพียรดี 
(2) นายสาโรจน์  ใจกะจ่าง 
ต่อไปเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองตูก คนที่ 1 เชิญ
ท่านชอบ   

นายชอบ  จันทร์ปาน เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร ผมนายชอบ จันทร์
ปาน  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 ขอเสนอ นายน้อม  ศรีสวัสดิ์ 

 ผู้รับรอง 
(1) นางอารีย์  คุระเอียด 
(2) นายสนิท  จันทร์คง 
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ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอคณะกรรมการคนที่ 1 เพ่ิมเติมหรือไม่หากไม่มีนายน้อม  ศรี
สวัสดิ์ เป็นคณะกรรมการที่ 1 ต่อไปคณะกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคนที่ 
2 เชิญท่านอาทิตย์ 

นายอาทิตย์  ทองอยู่ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร ผมนายอาทิตย์ ทอง
อยู่ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2  ขอเสนอนายสุชาติ  สงรักษ์ 

    ผู้รับรอง 
(1) นายสมรส  เพียรดี 
(2) นางวันเพ็ญ  ยอดทอง 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอคณะกรรมการคนที่ 2 เพ่ิมเติมหรือไม่หากไม่มีคณะกรรมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กคนที่ 2 นายสุชาติ  สงรักษ์ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
คลองตูก จํานวน 2 ท่าน 
(1) นายน้อม  ศรีสวัสด์ 
(2) นายสุชาติ สงรักษ์ 

ระเบียบวาระที่ 4.2 ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  2563 (โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพ หมู่ที่ 5  
ต าบลกะปาง  อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประธานสภาฯ   เชิญท่านเลขา 

ปลัดเทศบาล/เลขานุการ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  สืบเนื่องมาจากกอง
ช่างขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

 ข้อความเดิม 
 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพ หมู่ที่  5  ตําบลกะปาง  อําเภอทุ่งสง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพ  หมู่ที่ 5  โดยการถมดิน
ปรับพ้ืนที่  1,600 ลูกบาศก์เมตร  ถมหินเกล็ดปรับพ้ืนที่ 200 ลูกบาศก์เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลกะปาง  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า  104 ข้อ 79  
งบประมาณตั้งไว้  483,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

 ข้อความใหม่ 
 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพ หมู่ที่  5  ตําบลกะปาง  อําเภอทุ่งสง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพ  หมู่ที่  5  โดยการถม
ดินปรับพ้ืนที่  1,600 ลูกบาศก์เมตร  ถมหินเกล็ดปรับพ้ืนที่  245  ลูกบาศก์
เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลกะปาง  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.2496  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า  104 ข้อ 
79  งบประมาณตั้งไว้  483,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

 ระเบียบ 
ระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2563  หมวด 4  ข้อ  29  “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ  ปริมาณ 
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คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น” 

ประธานสภาฯ   มีท่านใดจะอภิปรายซักถาม เชิญท่านอาทิตย์ 

นายอาทิตย์  ทองอยู่ เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร ผมนายอาทิตย์ 
ทองอยู่  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 โครงการปรับภูมิทัศน์สวนสุขภาพมี
แนวความคิดหลายรุ่น ขอขอบคุณท่าน สท.วิรัช สมุทรจิต ได้เสนองบประมาณปี  
63 เรื่องปรับพ้ืนที่ได้ให้เยาวชนพ่ีน้องประชาชนได้ไปเดินเพ่ือสุขภาพแนวทาง
สมุนไพร  ขอขอบคุณผู้บริหารที่ให้ความสําคัญของพ้ืนที่ตรงนี้ มีการปรับพ้ืนที่
เล็กน้อยเพ่ิมหินเกร็ดจาก  200  ลูกบาศก์เมตรเป็น 245 เมตรด้วยงบประมาณ
เท่าเดิมผมเห็นว่าเป็นการดีขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านอาทิตย์ มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมหรือไม่หากไม่ผมขอมติระเบียบ
วาระที่ 4.2 ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  2563 (โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพ หมู่ที่ 5  ต าบลกะ
ปาง  อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านใดเห็นชอบยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 11 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ - เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง (นายสัมพันธ์  ใจกระจ่าง) 

4.3  ขอขยายเวลากันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพันส าหรับปีงบประมาณ  2563 

ประธานสภาฯ   เชิญท่านเลขาครับ 

ปลัดเทศบาล/เลขานุการ เรียนประธานสภา  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล วาระนี้สืบเนื่องมาจากเทศ
บัญญัติตําบลกะปางได้ขออนุมัติจากสภา ปัจจุบันมี 5  โครงการที่ยังไม่ดําเนินการ 
งบประมาณตั้งไว้ 2,637,000 บาท (สองล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

    หลักการ 
ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลกะปาง  เพ่ือขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานงบลงทุนหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  จํานวน  5  โครงการ  งบประมาณตั้งไว้จํานวน  
2,637,000  บาท (สองล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) กรณียังไม่ก่อหนี้
ผูกพัน 
เหตุผล 
ตามที่ เทศบาลตําบลกะปางได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2563  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบ
ลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
จํานวน  5  โครงการ กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน  ดังนี้ 
(1) โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง  หมู่ที่  7  ตําบล 
กะปาง อําเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  งบประมาณ  1,295,000 บาท 
(หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
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(2) โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล  หมู่ที่  5  ตําบลกะปาง อําเภอทุ่งสง  จังหวัด 
นครศรีธรรมราช  งบประมาณ 384,000 บาท (สามแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

(3) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บึงเวสาลี  หมู่ที่  11  ตําบลกะปาง อําเภอทุ่งสง   
จังหวัดนครศรีธรรมราช  งบประมาณ 425,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาท
ถ้วน) 

(4) โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลกะปาง งบประมาณ  
50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

(5)  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพ หมู่ที่ 5  ตําบลกะปาง อําเภอทุ่งสง   
จังหวัดนครศรีธรรมราช  งบประมาณ  483,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพัน
บาทถ้วน) 
รวมเป็นเงินงบประมาณ  2,637,000 บาท (สองล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดพัน
บาทถ้วน) และได้รับอนุมัติให้กันเงินกรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพันจากสภาตําบลกะปาง
แล้ว  เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลกะปาง สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) 
ประจําปี  2563  เมื่อวันที่  15 กันยายน 2563 ซึ่ งขณะนี้ ใกล้จะสิ้นสุด
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แล้ว ยังมิได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันเนื่องจากไม่สามารถ
ดําเนินการให้ทันภายในระยะเวลาภายในปีงบประมาณ  2564  ให้แล้วเสร็จตาม
วัตถุประสงค์  แต่ยังมีความจําเป็นต้องดําเนินการตามงบประมาณท่ีตั้งไว้ 
ระเบียบ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน   การเบิกจ่าย  
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2561  หมวด 5 ข้อ  59  วรรคสอง “กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา
การกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้วหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดําเนินการก่อ
หนี้ผูกพัน  ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือ
กรณีมีความจําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและ
หรือขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และ
โครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 

ประธานสภาฯ   มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม เชิญท่านอาทิตย์ครับ 

นายอาทิตย์  ทองอยู่ เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ผมนายอาทิตย์  ทอง
อยู่  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สืบเนื่องจากโครงการที่ 2 สนามฟุตซอลบ้านพูน 
เป็นเรื่องทีท่่าน ผอ.ฝากมาทางเทศบาลได้แจ้งไห้ ผอ.กองช่างรื้อถอนตัวหลังคาเป็น
ไม้เพ่ือเก็บมาใช้ประโยชน์มีทหารช่างเข้ามารื้อถอนเรียบร้อย เหลืออยู่ส่วนผนังทั้ง 
4  ด้าน ท่าน ผอ.เกรงความปลอดภัยของนักเรียนวิ่งเล่นแถวอาคาร ท่านเลยถาม
ว่ามีงบประมาณรื้อถอนกันก่อนหรือไม่ถ้ารอช่างรับเหมาก็น่าจะใช้เวลาปีหน้า
ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านอาทิตย์ มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมหรือไม่หากไม่มีผมขอมติระเบียบ
วาระ 4.3 ขอขยายเวลากันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพันส าหรับปีงบประมาณ  
2563 ท่านใดเห็นชอบยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 11 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ - เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง (นายสัมพันธ์  ใจกระจ่าง) 

4.4  ขออนุมัติกันเงินรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564  กรณีไม่ก่อหนี้
ผูกพัน 

ประธานสภาฯ   เชิญท่านเลขาครับ 

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล วาระท่ี 4.4 ขออนุมัติ
กันเงินรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2564  กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน มีหลายโครงการ
ที่ไม่สามารถดําเนินการในปีงบประมาณ  

    หลักการ 
ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลกะปาง  เพ่ือกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค  จํานวน  11  โครงการ  งบประมาณตั้งไว้  5,128,000.-บาท 
และแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์กีฬา  จํานวน  2  โครงการ  งบประมาณ  
426,000.- บาท  รวมโครงการทั้งสิ้น  13  โครงการ  รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น  
5,544,000  บาท  (ห้าล้านห้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) กรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน 
เหตุผล 
ตามที่เทศบาลตําบลกะปางได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2564  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบ
ลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
จํานวน 11  โครงการ และแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์กีฬา  จํานวน  2  
โครงการ รวมโครงการทั้งสิ้น  13  โครงการ  รายละเอียดดังนี้ 

(1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลานช้าง - บ้านดอนรัก  หมู่ที่  8  
ตําบลกะปาง  อําเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ  172,000 
บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

(2) โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองตูก หมู่ที่  2  ตําบลกะปาง  
อําเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  งบประมาณ  128,000 บาท  (หนึ่งแสน
สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
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(3) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําสายบ้านนายมา  รัตนบุรี - บ้านนายนาวี  
ไชยศร (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 5 ตําบลกะปาง  อําเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
งบประมาณ  791,000 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 

(4) โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหัวสะพานบ้านผู้ใหญ่ – ปาก
ทางสวนกล้วย (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 3 ตําบลกะปาง  อําเภอทุ่งสง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  งบประมาณ  824,000 บาท  (แปดแสนสองหมื่นสี่พันบาท
ถ้วน) 

 (5) โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางอุไร - บ้านนายสามารถ หมู่ที ่10 ตําบล 
กะปาง  อําเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  งบประมาณ  360,000 บาท 
(สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 

(6) โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง หมู่ที่ 9 
ตําบลกะปาง  อําเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 957,000 บาท 
(เก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

(7) โครงการขยายเขตประปาสายหน้าวัดชมพูพฤกษาราม-บ้าน อบต.สํารอง  หมู่
ที่ 1 ตําบลกะปาง  อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 119,000 
บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

(8) โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 2 – เขตหมู่ที่ 2  ตําบลกะปาง  อําเภอทุ่งสง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  งบประมาณ 426,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นหกพัน
บาทถ้วน)  

(9) โครงการขยายเขตประปาสายควนปลิง – กะโสม หมู่ที่ 2 ตําบลกะปาง  
อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  งบประมาณ  231,000 บาท (สองแสน
สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 

(10) โครงการขยายเขตประปาบ้านนายเสวี - บ้านนางเรไร หมู่ที่ 7 ตําบลกะปาง  
อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  งบประมาณ 279,000 บาท (สองแสนเจ็ด
หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

(11) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชอบ – วังพระ หมู่ที่ 
4 ตําบลกะปาง  อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  งบประมาณ 841,000
บาท (แปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 

(12) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกําลังกาย จํานวน  10  ชุด งบประมาณ 
208,000 บาท (สองแสนแปดพันบาทถ้วน)  

(13)  โครงการจัดซื้ออุปกรณส์นามเด็กเล่น จํานวน  10  ชุด งบประมาณ 
208,000 บาท (สองแสนแปดพันบาทถ้วน)   
เนื่องจากไม่สามารถดําเนินการได้ทันภายในระยะเวลาภายในปีงบประมาณ 2564 
ให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์แต่ยังมีความจําเป็นต้องรีบดําเนินการตาม
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 
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ระเบียบ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่าย  การฝากเงิน  การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่าย  การ
ฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2561  หมวด 5  ข้อ 59  วรรคแรก “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงิน 

นั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น
ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 

ประธานสภาฯ   มีท่านใดจะอภิปราย เชิญท่านสาโรจน์ 

นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ผมนายสาโรจน์  ใจ
กระจ่าง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1  โครงการต่างๆงบประมาณปี 64 จํานวน 
13 โครงการต้องมากันเงิน ฝากถึงผู้บริหารชุดใหม่กรณีอย่างนี้อย่าให้มันเยอะอยู่
มาท้ังปี ยกตัวอย่างบ้านผมโครงการวังพระผมตอบพ่ีน้องประชาชนวันแรกประชุม
สภาโครงการนี้ผ่านสภาแล้วคงไม่นานได้ทํา กรณีกันเงินอย่าให้มันเยอะนานเกินให้
มันเร็วๆหน่อยขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านสุรชัย 

นายสุรชัย  ใจกระจ่าง เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ผมนายสุรชัย  ใจ
กระจ่าง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1  โครงการที่ 9 ขยายเขตประปาสายควน
ปลิง - กะโสม เป็นของหมู่ที่ 6 ไม่ใช่ของหมู่ที่ 2 ทั้ง 2 ส่วนเลยบันทึกข้อความก็
เป็นของหมู่ที่ 2 ขอแก้ไขเป็นของหมู่ที่ 6 ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสุรชัย  เนื้อหาสาระไม่ตรงกันเรื่องของสถานที่ก็เป็นเรื่องสําคัญขอให้
เพ่ือนสมาชิกได้แก้ไขในตัวแบบเสนอญัตติและบันทึกกองช่าง มีท่านใดจะอภิปราย
เพ่ิมเติมหากไม่มีผมขอมติระเบียบวาระที่ 4.4 ขออนุมัติกันเงินรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2564  กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพันท่านใดเห็นชอบยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 11 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ - เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง (นายสัมพันธ์  ใจกระจ่าง) 

4.5  การพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  2565  (วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ)    

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านรองนายกครับ 

นายทรงยศ กรุณา เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกะปาง 2565 บัดนี้ถึงเวลาที่
ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตําบลกะปาง  จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบลกะปางอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น ในโอกาสนี้  
ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตําบลกะปาง จึงขอให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ 
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ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ดังต่อไปนี้ 
1. สถานะการคลัง 

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ณ วันที่ 30  กันยายน  พ.ศ.2564 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
1.1.1 เงินฝากธนาคาร  จํานวน  73,924,246.93  บาท 
1.1.2 เงินสะสม  จํานวน  55,819,354.05 บาท 
1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม  จํานวน  24,759,934.31 บาท 
1.1.4  รายการที่ได้กนัเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  
จํานวน 14  โครงการ รวม  3,896,144.14  บาท 
1.1.5  รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน 32 โครงการ  
รวม  11,702,690.60  บาท 
1.2 เงินกู้คงค้าง  จํานวน  0.00  บาท 

2.การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ.2563   
    2.1  รายรับจริง  จํานวน  67,318,662.87  บาท ประกอบด้วย 

หมวดภาษีอากร             จํานวน  364,672.88  บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต จํานวน 449,448.59 บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                   จํานวน  347,373.76 บาท  
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์  
จํานวน 850,594.00 บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จํานวน 297,102.40 บาท 
หมวดรายได้จากทุน   จํานวน  2,000.00   บาท 
หมวดภาษีจัดสรร   จํานวน  32,858,227.24 บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน  32,104,244.00  บาท 

2.2  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 55,638.00  บาท 
2.3  รายจ่ายจริง  จํานวน  49,729,205.89  บาท  ประกอบด้วย 

      งบกลาง         จํานวน    15,354,474.47  บาท 
      งบบุคลากร     จํานวน   17,825,099.04  บาท 
      งบดําเนินงาน   จํานวน    11,479,213.38 บาท 
      งบลงทุน     จํานวน        602,000.00 บาท 
      งบเงินอุดหนุน จํานวน               4,468,419.00 บาท 
      งบรายจ่ายอื่น  จํานวน                             0.00 บาท 
     (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
          จํานวน  55,638.00 บาท    

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน้าที่  
 จํานวน 10,742,446.00 บาท 

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม  จํานวน  0.00  บาท 
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้  จํานวน  0.00  บาท  
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คําแถลงงบประมาณ  ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 เทศบาลตําบลกะปาง 
1.รายรับ 
รายได้จัดเก็บเอง   
หมวดภาษีอากร   
รายรับจริง ปี 2563 364,672.88  
ประมาณการปี 2564 200,000.00 
ประมาณการปี 2565 300,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ และใบอนุญาต 

     รายรับจริง ปี 2563 494,448.59  
ประมาณการปี 2564 369,000.00 
ประมาณการปี 2565 535,000.00 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
รายรับจริง ปี 2563 347,373.76  
ประมาณการปี 2564 300,000.00 
ประมาณการปี 2564 400,000.00 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์ 
รายรับจริง ปี 2563 850,594.00  
ประมาณการปี 2564 800,000.00 
ประมาณการปี 2565   1,000,000.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
รายรับจริง ปี 2563 297,102.40  
ประมาณการปี 2564 380,000.00 
ประมาณการปี 2565 650,000.00 
หมวดรายได้จากทุน 
รายรับจริง ปี 2563 2,000.00  
ประมาณการปี 2564 0.00 
ประมาณการปี 2565 10,000.00 
รวมรายได้จัดเก็บเอง 
รายรับจริง ปี 2563 2,356,191.63  
ประมาณการปี 2564 2,049,000.00 
ประมาณการปี 2565 2,895,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรร 
รายรับจริง ปี 2563 32,858,227.24 
ประมาณการปี 2564 36,350,000.00 
ประมาณการปี 2565 38,650,000.00 
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รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รายรับจริง ปี 2563 32,858,227.24 
ประมาณการปี 2564 36,350,000.00 
ประมาณการปี 2565 38,650,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
รายรับจริง ปี 2563 32,104,244.00  
ประมาณการปี 2564 34,970,000.00 
ประมาณการปี 2565 36,720,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รายรับจริง ปี 2563 32,104,244.00  
ประมาณการปี 2564 34,970,000.00 
ประมาณการปี 2565 36,720,000.00 
รวม 
รายรับจริง ปี 2563 67,318.662.87 
ประมาณการปี 2564 73,369,000.00 
ประมาณการปี 2565 78,265,000.00 
ค าแถลงงบประมาณ  ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
2.รายจ่าย 
จ่ายจากงบประมาณ 
งบกลาง 
รายจ่ายจริงปี 2563 15,354,474.47 
ประมาณการปี 2564 16,611,000.00 
ประมาณการปี 2565 19,612,350.00 
งบบุคลากร 
รายจ่ายจริงปี 2563 17,825,099.04 
ประมาณการปี 2564 21,506,200.00 
ประมาณการปี 2565 21,990,200.00 
งบด าเนินงาน 
รายจ่ายจริงปี 2563 11,479,213.38 
ประมาณการปี 2564 19,057,700.00 
ประมาณการปี 2565 15,463,450.00 
งบลงทุน 
รายจ่ายจริงปี 2563 602,000.00 
ประมาณการปี 2564 11,160,600.00 
ประมาณการปี 2565 15,563,000.00 
งบเงินอุดหนุน 
รายจ่ายจริงปี 2563 4,468,419.00 
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ประมาณการปี 2564 4,833,500.00 
ประมาณการปี 2565 5,636,500.00 
งบรายจ่ายอ่ืน 
รายจ่ายจริงปี 2563 0.00 
ประมาณการปี 2564 200,000 
ประมาณการปี 2565 0.00 
รวมจ่ายจากงบประมาณ 
รายจ่ายจริงปี 2563 49,729,205.89 
ประมาณการปี 2564 73,369,000.00 
ประมาณการปี 2565 78,265,000.00 

ประธานสภาฯ    เชิญท่านเลขา 

ปลัดเทศบาล/เลขานุการ   กระผมขอนําเสนอเก่ียวกับรายละเอียดประมาณการโครงการก่อสร้าง 
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 รายละเอียดโครงการต่างๆปรากฏอยู่ในเอกสารที่ได้เสนอต่อที่
ประชุมแล้วนะครับ     

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านเลขา เชิญท่านสาโรจน์ 

นายสาโรจน์ ใจกระจ่าง เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ผมนาย
สาโรจน์ ใจกระจ่าง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 ผมถามที่ท่านเลขาชี้แจง
เงินสะสมที่เราสามารถจ่ายได้ทําโครงการต่างๆจ่ายได้เท่าไหร่ครับ  

ปลัดเทศบาล/เลขานุการ  27,673,410 บาท ยอดที่สามารถจ่ายได้แต่ว่าในการจ่ายเงินสะสมก็
ต้องมีการกันเงินไว้ 3 ส่วน 

ประธานสภาฯ ท่านเลขาได้ชี้แจงสถานการณ์คลัง ตามที่ท่านเลขาชี้แจงในส่วนที่จ่ายจริง
ต้องมีการกันตามระเบียบการจ่ายเงิน หลังจากผู้บริหารได้นําเรียน ถ้าหาก 
ไม่มีท่านใดเพ่ิมเติมผมขอกําหนดดังนี้การพิจารณาเทศบัญญัติจะอภิปราย
เป็นแผนงาน เริ่มจากแผนงานงบกลางหน้าที่ 75-80 มีทั้งหมด 11 
แผนงานที่  1 แผนงานงบกลาง หน้าที่ 75-80 มีท่านใดจะอภิปรายหาก
ไม่มี แผนงานที่ 2 แผนงานบริหารทั่วไปจากหน้า 80-100 มีท่านใดจะ
อภิปรายหากไม่มี แผนงานที่ 3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน หน้า 
101-107 มีท่านใดสงสัยหากไม่มีแผนงานที่ 4 แผนงานการศึกษาหน้า 
107-115 เชิญท่านสาโรจน์ 

นายสาโรจน์ ใจกระจ่าง เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร ผมนาย
สาโรจน์  ใจกระจ่าง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1ในส่วนของงบ
การศึกษามีหลายโครงการที่ฝ่ายบริหารปรับลด  บางโครงการก็หายไป
เรื่องการศึกษาเป็นสิ่งสําคัญ โครงการที่สําคัญของการศึกษาเช่นเข้าค่าย
ภาษาอังกฤษส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้แก่เด็กเยาวชน ผมรู้ท่าน
อาจจะบอกว่าสถานการณ์โควิด 19 แต่การตั้งโครงการอยู่ได้ 1 ปีไม่รู้ว่า
โควิดว่าจะจากเราไปเมื่อไหร่  แต่เมื่อไม่ตั้งงบประมาณไหเ้ลยอีกโครงการ 
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 เข้าค่ายจริยธรรมจริงๆ โครงการอย่างนี้อยากให้มีไว้บ้างขอถามเหตุผล
ผู้บริหารได้ชี้แจงขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมบ้างหากไม่มีขอเชิญผู้บริหารครับ 

นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล  แผนงานการศึกษาถ้าดู
งานจากสถานการณ์ผมได้หารือกับผู้ดูแลงานการศึกษาว่าเราทําอย่างไรใน
การพัฒนาการศึกษา สุดท้ายมีคําตอบที่ดีกว่าถ้าโควิดยังไม่หายไปเงิน
งบประมาณทิ้งไว้ก็ไม่ได้วางไว้เราไม่สามารถให้ครูสอนพิเศษเพ่ิมเติมเสาร์
อาทิตย์เพราะครูกินเงินเดือนที่เราดีกว่าที่จะจ้างดูเป็นครั้งคราวและไม่ตัว
เนื้อหาการเรียนการสอนขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ อยู่ในแผนงานการศึกษา หน้า 107-115 มีท่านใดอภิปรายเพ่ิมเติมหาก
ไม่มีแผนงานที่ 5  งานบริหารทั่วไปแผนงานสาธารณสุข  หน้าที่ 115-
127  เชิญท่านสมรส 

นายสมรส  เพียรดี เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ผมนาย
สมรส  เพียรดี  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 ผมสงสัยเรื่อง โครงการ
สุขภาพเคลื่อนที่มีอยู่ 2-3 โครงการว่าทําไมหมู่ 7  สามเรื่องแล้วหมู่อ่ืนๆ 
ตั้งไว้ตรงไหนขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ เชิญท่านเลขา 

ปลัดเทศบาล/เลขานุการ เรียนท่านประธานสภา โครงการในแผนงานสาธารณสุขทุกโครงการจะมี
เงินให้หมู่บ้านละ 20,000 ทุกหมู่บ้าน ตัวระเบียบจะให้หมู่บ้านที่ส่ง
โครงการหมู่ที่ 7 สามโครงการ ทางคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ 7 ไม่ขอรับ
เงินอุดหนุนเนื่องจากผู้ใหญ่บ้านเลือกตั้งมาใหม่อาจจะไม่สันทัดโครงการ
เลยขอให้ทางเทศบาลช่วยดําเนินการก่อนหมู่อ่ืนคณะกรรมการหมู่บ้าน
บริหารเองครับ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่ เชิญท่านสมรส 

นายสมรส  เพียรดี เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร  ผมนายสมรส 
เพียรดี สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 ขอบคุณท่านเลขาพอที่จะเข้าใจ
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสมรส  หลายๆโครงการที่ผมได้พูดว่าเราต้องดูอย่างละเอียด
ไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนถ้าเราดูไม่ละเอียดเราไม่ได้ใช้ศักยภาพของสมาชิกใน
การพิจารณาอยู่สักพักก็มาเข้าเปลี่ยนคําชี้แจงอีก  ถ้าเราได้พิจารณาอย่าง
รอบคอบถี่ถ้วนเป็นส่วนที่ดี  โครงการสามารถดําเนินการได้อย่างรวดเร็ว 
เข้าใจว่าหลายๆท่านดูรายละเอียดกันมาเยอะแล้ว  หากไม่มีท่านใด
อภิปรายเพ่ิมเติม ไปแผนงานเคหะและชุมชนหน้า 127-135 ขอพัก
แผนงานนี้ไว้ก่อนรับประทานอาหารเที่ยงเสร็จแล้วมาประชุมต่อครับ 

 พักเที่ยง 12.00 น. 
 เริ่มประชุม 13.00 น. 



                                                                 -16- 

ประธานสภาฯ ประชุมต่อครับแผนงานเคหะและชุมชน หน้า 127-135 มีท่านใดจะ
อภิปรายเชิญท่านสาโรจน์ 

นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร  ผมนาย
สาโรจน์  ใจกระจ่าง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 แผนงานเคหะและ
ชุมชน หน้า 132 เรื่องยางมะตอยเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยางมะตอย
สําเร็จรูปตามแผนงานเคหะและชุมชน ตั้งไว้ 30,000  บาท จริงๆแล้ว
โครงการอย่างนี้เป็นสิ่งจําเป็นถนนลาดยางเยอะ  แล้วส่วนใหญ่เป็นปัญหา 
หลุมบ่อยกตัวอย่างสายบ้านกํานันเจริญคลองใหม่  สอบถามเมื่อถนน
หนทางเยอะทําไมท่านตั้งไว้ 30,000 สอบถามเมื่อถนนหนทางเยอะ
ทําไมตั้งไว้น้อย  โครงการต่อไปหน้า 134 วัสดุงานบ้านงานครัวเพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อถังขยะ 350 ใบ ในโครงการไม่ได้ระบุว่าหมู่ไหนตั้งรวมไว้ทั้ง
ตําบลมีแค่ 350 ใบจริงๆแล้วก็เป็นความต้องการของพ่ีน้องประชาชน
เรื่องถังขยะ ชาวบ้านสอบถามอยู่เรื่อยๆเห็นตั้งงบประมาณไว้น้อยอยาก
ขอถามรายละเอียดขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสาโรจน์ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมเชิญท่านสมรส 

นายสมรส  เพียรดี เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร ผมนายสมรส  
เพียรดี  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1  ผมสงสัยเหมือนท่านสาโรจน์พูดว่า
ปีงบประมาณ 64 น่าจะมีอยู่แต่ทําไมไม่ดําเนินอย่างอย่างหมู่ที่ 10  ถนน
เป็นหลุมมาประมาณ 5 ปีได้  นักการเมืองผ่านเกือบทุกวันแต่ผมไม่เห็นว่า
ยางมะตอยมีมั้ ยอยู่ตรงไหนขอคุยกับใครบ้าง เรื่องไฟฟ้าตั้ งงบไว้ 
450,000 หน้า 133 น้อยไปหรือเปล่าขยายเขตด้วย ผมถามช่างไฟฟ้ามี
ไฟบ้างหรือไม่หมู่ที่ 10  ต้องการแสงสว่างเค้าบอกไม่มี เรื่องถังขยะ 350 
ใบไม่ทราบว่าของที่ไหนบ้างอยากรู้ เพราะสงสัยหมู่ที่ 10 อยากได้มี
หมู่บ้านจัดสรรเยอะขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านสุชาติ 

นายสุชาติ สงรักษ์ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร ผมนายสุ
ชาติ สงรักษ์  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 หน้า 135 รถบรรทุกขยะตั้ง
ไว้  2,400,000 บาท แพงไปไหมผมอยากถามท่านนายกว่ารถขยะ 6 
ล้อขนาด น้ําหนัก 6 ตันเอาขยะไปทิ้งที่ไหนท่านวางแผนงานไว้อย่างไร
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่หากไม่มี ขอเชิญท่านผู้บริหารครับ 

นายเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  ในการจัดตั้งยางมะ
ตอยด้วยงบงบประมาณ 30,000 บาท  หลายปีที่ผ่านมาก็ตั้งไว้อย่างนี้ไม่
มีการใช้ แล้วดูการวิเคราะห์การเอายางมะตอยสูตรสําเร็จไปวางแล้วเอา
เครื่องบดเพียงไม่กี่เดือนก็กระเด็นออกเพราะไม่ได้ลาดหน้ายางก็ไม่มั่นคง
เลยวางไว้บางส่วน เรื่องถังขยะหมู่ที่ 9 กับหมู่ท่ี 11 ได้บอกไว้หมู่ที่ 9 กับ 
11  เราไม่ได้เก็บขยะเองในค่ายเทพสตรีฯ ในส่วนข้างนอกวัฒนธรรมที่ทํา 
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 มาไว้คิดว่าท่านทรงยศไปดูงานหลายสถานที่แล้วให้ประชาชนใส่ถุงดํา
เฉพาะขยะที่ย่อยสลายไม่ได้ทําให้ขยะลดลง ในการทิ้งขยะถ้าเก็บทุกเรื่อง
ก็ใช้จ่ายเยอะค่าที่ทิ้งขณะนี้เราไปทิ้งที่เขาโรเผาทําลาย ในเรื่องไฟฟ้า
สาธารณะขณะนี้ทําเรื่องให้ไฟฟ้าชี้แจงว่าตําบลกะปางใช้ไฟฟ้าสาธารณะกี่
เปอร์เซ็นต์เพราะถ้าเกิน 10 เปอร์เซ็นต์ของยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดตําบล
กะปางเราต้องมีค่าใช้จ่ายรายเดือนให้ไฟฟ้า ไฟฟ้าที่วางไว้ 400,000 
กว่าไปขยายเฉพาะเขตท่ีเป็นมุมอับทั้งตําบล ในส่วนของรถขยะจริงๆผม 
อยากซื้อรถหกล้อที่สามารถเก็บขยะได้แต่ค่าครุภัณฑ์ที่ทางรัฐบังคับตาม
กฏหมายต้องซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์ได้มากกว่าล้านเลยต้องตั้งงบซื้อ
ตามค่าครุภัณฑ์ตามสเปคทั้งหมดท่ีเค้าตรวจแล้วผ่านขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนายก เชิญท่านสุรชัย 

นายสุรชัย  ใจกระจ่าง เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร ผมนายสุรชัย 
ใจกระจ่าง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 แผนงานเคหะและชุมชน พูดเรื่อง
รถขยะหรือการเก็บขยะตั้งไว้ 2,400,000 ผมก็เห็นด้วยในเรื่องการเก็บ
ขยะแต่ท่านบอกว่าใช้แต่ถุงดําตั้งที่หน้าบ้าน  ท่านลองนึกภาพดูใส่ถุงดําก็
ต้องมีถังเพ่ือความเป็นระเบียบสวยงาม ใส่ถุงดําแล้วก็ต้องใส่ถังอีกทีหนึ่ง 
ผมเห็นด้วยเรื่องการแยกขยะแต่  แต่สภาพความเป็นจริงของพ่ีน้อง
ประชาชนจะทําได้ 100 เปอร์เซ็นต์หรือไม่ในเรื่องการแยกขยะ  ในเมื่อ
เราลงทุนซื้อรถแล้ว 2,400,000 ก็ต้องเก็บทั้งระบบขอเสนอให้ผู้บริหาร
ใส่ถังขยะไปด้วยเก็บท้ังระบบคลอบคลุมทั้งตําบล ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม เชิญท่านนายก 

นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธาน  สมาชิกสภาเทศบาล ขณะนี้คิดว่าพ้ืนที่ตําบลกะ
ปางเดินทางมาไกลมากในเรื่องการจัดเก็บขยะ  มีคนมาขอทุกวันให้เก็บ
ขยะเพ่ิมเติม  เราก็ถามว่าขยะมีเท่าไหร่ตามมาตรการที่ไปเก็บแล้วทําแผ่น
พับส่งให้พ่ีน้องประชาชนทุกครัวเรือนและคนที่รับทิ้งขยะก็ชี้แจงตั้งแต่ 
เริ่มต้นให้แยกขยะในครัวเรือนและนัดวันเวลาสถานที่ สมมุติหมู่ที่ 1 ไป
วันจันทร์ หมู่ที่ 2 เป็นวันอังคารทําความเข้าใจกับพ่ีน้องประชาชนที่มา
เขียนคําร้องเก็บขยะไม่มีใครถามถึงถังขยะ ผมชื่นชมคุณทรงยศ กรุณา 
นายกเก่าครั้งที่ผ่านมาเพราะการวางรูปแบบนี้อย่างนี้ลดค่าใช้จ่ายลงมา
ทั้งหมดคนเก็บไม่ต้องจ้าง 4-6 คนจ้างสัก 2 คนก็พอ ส่วนที่ 2 ในการเก็บ
ขยะถ้าเราเก็บทั้งหมดทุกเรื่องจะเพ่ิมน้ําหนักค่ากําจัดขึ้นต่อเดือนหนึ่งเป็น
แสนในค่าทิ้งขยะ  ไม่ต้องกลัวว่าประชาชนมีผลกระทบอะไรผมรับรองได้
คนที่มาทุกคนบอกถึงความคิดความอ่านของเค้าได้ว่าถ้าใส่ถุงดําบ้านเรา
จะสะอาดเราจําเป็นต้องเก็บใส่ถุงดําเพราะเราจะทําตําบลแหล่งการเรียนรู้
และการท่องเที่ยวในอนาคตขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านสมรส 
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นายสมรส เพียรดี เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร ผมนายสมรส  
เพียรดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ถามเรื่องรถ 2,400,000 ผมก็เห็น 

 ด้วยแต่ที่นี้มีปัญหาว่าเทศบาลตําบลกะปางรถหกตันหกคันใหญ่ๆเก็บแต่
ถุงดําตามหลังบ้านมันลําบาก ทฤษฎีพูดมันพูดได้ไปดูงานที่ไหน เหมือน
ท่านสุรชัยว่าชาวบ้านเค้าชอบสะดวกสบายให้บริการดี ดู ข้างบ้านเรา
เทศบาลที่วังงบประมาณมากว่าเราไม่เท่าไหร่ เรื่องเก็บมีถังขยะมีถังเขียว
ตั้งอยู่ไม่ได้กองอยู่หน้าบ้านไม่มีถุงดํา เทศบาลตําบลกะปางต้องบริการ
ประชาชนงบประมาณตั้งเท่าไหร่ก็ต้องทําให้สิ่งที่ดีๆ มันเกิดขึ้นขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านสุรชัย 

นายสุรชัย  ใจกระจ่าง เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ผมนาย
สุรชัย ใจกระจ่าง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 เรื่องการแยกขยะผมก็
เห็นด้วยสมาชิกเก่าๆ ก็ไปดูงานกับท่านทรงยศ  แต่เวลาปฏิบัติงานจริงๆ 
7-8 ปีที่ผ่านมาเห็นแล้วว่าเป็นไปได้ยากมากในเรื่องการให้ทุกครัวเรือน
แยกขยะ ในเมื่อตั้งงบประมาณซื้อรถขยะแล้ว  ก็ต้องทําให้ครบวงจรทั้ง
ระบบจะเป็นชาวบ้านกี่เปอร์เซ็นต์จะร่วมกับเราก็แล้วแต่  ต่อไปเมื่อเรามี
รถขยะลงไปเก็บผมเชื่อว่าชาวบ้านทั่วทั้งจะตําบลจะเอาด้วยทั้งนั้นที่พูดไม่
อยากให้เกิดปัญหาภายหน้า  เพ่ือให้เกิดสิ่งดีๆและเกิดประโยชน์กับพ่ีน้อง
ประชาชนตําบลกะปาง  เห็นด้วยกับการแยกขยะใส่ถุงดําก็เห็นด้วย แล้ว
อย่างที่ท่านสมรสอภิปรายอาจจะมีถังขยะเอามาใส่อีกชั้นหนึ่งเพ่ือความ
เป็นระเบียบร้อยขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านสนิท 

นายสนิท  จันทร์คง เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ผมนาย
สนิท จันทร์คง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2   ผมอยากสรุปว่าเราซื้อรถดี
แล้วเพราะคันเล็กก็มีอยู่ถ้าซอยเล็กๆก็คันเล็ก การซื้อถังขยะผมไม่เห็นด้วย
ซื้อรถมาแล้วอยู่ขั้นทดลองก่อนน่าจะดีไม่ใช่เข้ามาแล้วให้โตหมดแต่ไม่มี
เงินจะทําอะไรได้ ทดลองให้ชาวบ้านซื้อถุงดําแล้วเก็บแยก การบริหารจาก
เล็กไปหาใหญ่น่าจะดีถ้าจากใหญ่ไปหาเล็กชาวบ้านด่าเละขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านสาโรจน์ 

นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร ผมนาย
สาโรจน์  ใจกระจ่าง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 ส่วนตัวผมเห็นด้วยการ
มีถังขยะการแยกเป็นส่วนหนึ่งผมถามพ่ีน้องประชาชนส่วนใหญ่ต้องการ 
ไม่แน่ใจสมาชิกหลายหมู่บ้านมีความต้องการถังขยะไหมโดยส่วนตัวผม
เห็นด้วยให้มีการจัดซื้อถังขยะเพ่ิมขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม เชิญท่านรองนายก 
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นายทรงยศ  กรุณา เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล  ขอคุยเสริมจากท่านนายก
ตั้งแต่สมัยผมเป็นนายกได้คุยหลายๆ ครั้งในสภาเกี่ยวกับการแยะขยะลด
ขยะจากครัวเรือน สมาชิกท่ีอยู่เก่าคงจะเข้าใจว่าเจตนาของการดูแลขยะ 

 เป็นปัญหาระดับโลกระดับประเทศก็เลยรณรงค์ให้แยกขยะจากที่ไปศึกษา
ดูงานหลายที่สมาชิกก็ไป  เหมือนที่วังเริ่มเก็บด้วยการรวมขยะทั้งหมดมีถัง
ขยะทุกหน้าบ้านเป็นปัญหาความเรียบร้อยความสะอาดตั้งหน้าบ้านผม
เพ่ือนมาทิ้งผมไม่ชอบตั้งหน้าบ้านคนอ่ืนเราอยากไปทิ้งด้วยนี่คือปัญหา
ส่วนหนึ่งเลยคิดว่าไม่มีถังใช้ถุงเริ่มมาตั้งแต่ผมมาทํางานแล้วขยายเพ่ิมขึ้น 
หลังๆทางรัฐบาลก็เน้นย้ําเรื่องแยกขยะจากครัวเรือนใช้ขยะให้เป็น
ประโยชน์ลดขยะจากครัวเรือนไปถึงที่ทิ้งขยะ ไม่เข้าใจสมาชิกเจตนาคือ
ความสะดวกสบายหรือต้องการอย่างไร จริงๆต้องช่วยรณรงค์ให้ชาวบ้าน 
เข้าใจอย่าทิ้งขยะแบบรวมต้องทิ้งแบบแยก สมาชิกอาจมองว่าการซื้อรถ
ซื้อมาทําไมในเมื่อแยกขยะ วันนี้เราเก็บขยะวันหลายๆเที่ยวเพราะขยะ
เพ่ิมขึ้น ผมคุยกับท่านนายกว่าจะนัดผู้ใช้มาประชุมทําความเข้าใจคัดแยก
ขยะอาจจะไม่ 100 เปอร์เซ็นต์ในการคัดแยกก็ค่อยๆปรับมีมาตรการ
ควบคุมให้มากขึ้นสักวันหนึ่งต้องทําเป็นตัวอย่างให้เพ่ือนมาดูเราต่อไป
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านรองนายก เชิญท่านสุรชัย 

นายสุรชัย  ใจกระจ่าง เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ผมนายสุรชัย  
ใจกระจ่าง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เรื่องขยะที่ท่านไม่เข้าใจพวกผมก็
แล้วแต่ๆ ที่ลุกขึ้นมาพูดพวกผมเข้าใจพวกท่าน บอกแล้วว่าเห็นด้วยกับ
การแยกขยะแต่อนาคตข้างหน้าเวลาเรามีรถใหญ่ๆ ลงไปเก็บชาวบ้านผม
ว่าร้อยละ 90 ต้องการให้เก็บ  ท่านลองนึกภาพใส่ถุงดําแล้วตั้งไว้หน้า
บ้านอยากให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไหนๆก็เก็บแล้วให้มาใส่ถัง ไม่ได้
ส่งเสริมชาวบ้านไม่ให้แยกขยะเห็นด้วยกับการแยกขยะ ก่อนหน้านี้ถ้าหาก
พวกท่านเรียกพวกผมไปปรึกษาหารือว่าจะซื้อรถขยะทําอย่างไรแนวทาง
แบบไหนหลายๆคนก็ได้ระดมความคิดช่วยกันคิดหาทางออกก่อนที่จะมาสู่
ร่างเทศบัญญัติ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เรื่องขยะพูดคุยกันเยอะก็เป็นเรื่องที่ดีทุกคนก็มีเจตนาดี หลายคนแสดง
ความคิดเห็นผมในฐานะสมาชิกก็อยากแสดงความคิดเห็นผมเองเคยร่วม 
ทํางานกับท่านอภินันท์ไปดูเตาเผาขยะราคาประมาณหนึ่งพันล้านที่ภูเก็ต
ร่วมกับเพ่ือนสมาชิกหลายคนและเคยไปดูกับงานกับท่านทรงยศมี
หลากหลายรูปแบบทั้งเก็บทั้งเผาที่ไกลๆก็ไปที่ใกล้ๆก็ต้องดูเพราะพ้ืนที่ 
4,6,8 อยู่ถึงกับที่วังต้องดูว่าข้างบนทําอะไร 1,2,7 กับหมู่ 3 อยู่ใกล้
เทศบาลตําบลคลองปางต้องดูด้วยเพราะเราเป็นนักการเมืองๆต้องรับฟัง
ความคิดเห็นความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนนั่นคือการทํางานแบบ
แสดงความคิดเห็นร่วมกัน มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหากไม่มี แผนงาน 
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ที่ 7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชนหน้า 136 -138  เชิญท่าน
สาโรจน์ 

นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ผมนาย
สาโรจน์  ใจกระจ่าง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 แผนงานสร้างความ 

                                                   เข้มแข็งชุมชน อันดับแรกโครงการที่หายไปแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน 3-4  โครงการงานประเพณีเช่น ชักพระ ลอยกระทง ชักพระ แห่
พรรษา แห่หมรับ ถ้าผมถามฝ่ายบริหารตอบว่าสถานการณ์โควิดอันนี้ไม่
ติดใจอะไร แต่จริงๆโครงการที่หายไปโครงการใหญ่ๆโตๆที่สําคัญ เช่น 
โครงการพัฒนาคุณภาพสตรีผู้นําชุมชนชนปีที่แล้วตั้งไว้ 500,000 บาท 
โครงการนี้เชื่อว่าเพ่ือนสมาชิกและผู้บริหารชุดเก่าๆ คงจําได้  โครงการ
พัฒนาคุณภาพสตรีผู้นําชุมชนชนเป็นโครงการที่นําพ่ีน้อง อสม.พ่ีน้อง
ประชาชนไปศึกษาดูงานเรื่องต่างๆที่สําคัญ แต่ปัจจุบันนี้ฝ่ายบริหารผม 
เปิดดูเทศบัญญัติ 2 เล่ม 64, 65 ไม่มีเลยท่านอ้างสถานการณ์โควิดท่านรู้
ได้อย่างไรโครงการแบบนี้อยู่ได้เป็นปี ตั้งไว้ปีนี้ไปปีหน้าเดือนกันยายังทํา
ได้  แต่ท่านไม่ให้ความสําคัญกับกลุ่มคนเหล่านี้ที่ไปศึกษาดูงานแล้วได้
ประโยชน์อะไรมากมาย ท่านดูอย่าง อสม.ที่เค้าบอกเป็นด่านหน้ามีเพ่ือน
สมาชิกหลายคนเป็น อสม.อยู่เป็นผู้นําชุมชนพวกเราเป็นอยู่แล้ว แล้วพ่ี
น้องที่เป็นอสม.แล้วเพ่ือน อสม.ถามโครงการเหล่านี้หายไปไหนท่านจะ
ตอบว่าอย่างไง ประเด็นที่ 2 โครงการสุขภาพผู้สูงอายุตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตั้งไว้ 200,000 พาไปดูงานเรื่องส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนให้ผู้สูงอายุสุขใจตั้งไว้ตั้งแต่สมัยเป็นอบต.แล้วก็ไม่เคยตัดโครงการ
แบบนี้ให้ความสําคัญกับผู้สูงอายุ เชื่อว่ามีการสอบถามเยอะเรื่องอย่างนี้
ความจริงน่าจะตั้งไว้บ้างงบประมาณอย่างนี้  ฝากการตั้งงบประมาณ
คํานึงถึงผลประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชนส่วนใหญ่ที่เค้าต้องการไม่ทราบ
ท่านได้ปรึกษาหารือกับคณะผู้บริหารบ้างไม่สมาชิกท่านไม่ถามไม่เป็นไห
รผมถามท่านประธานโครงการอย่างนี้ควรตั้งไหมท่านประธานจะตอบ
อย่างไรเมื่อพ่ีน้องประชาชนถามปีนี้เมื่อมันไม่มีเราต้องเตรียมตัวตอบ
คําถามพ่ีน้องประชาชน ฝากเพ่ือนสมาชิกฝากผู้บริหารโครงการดีๆอย่าให้
มันหายไปขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสาโรจน์ เชิญท่านสมรสครับ 

นายสมรส  เพียรดี เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ผมนาย
สมรส  เพียรดี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชนท่านสาโรจน์พูดไปเมื่อตะกีผ้มไม่รู้ว่าโควิดพรุ่งนี้หายหรือเปล่าโดวิด 
อยู่กี่สิบปีในสภาแห่งนี้ใครรู้บ้างแต่เรื่องโครงการดีๆ ผู้สุงอายุ อสม.
แม่บ้าน ที่หายไปเสียดายตั้งไว้ไม่ใช้ให้ตกไป เรื่องประเพณีชักพระจําเป็น
หรือไม่ในเม่ือเราไม่มีแต่อุดหนุนขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านลั้น 
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นายลั้น  ชูนิรมย์ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ผมนายลั้น  
ชูนิรมย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมาชิกหลายๆท่านพูดถึงเรื่อง
งบประมาณแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชนว่าทําไมผู้บริหารไม่อุดหนุน
องค์กรต่างๆ กลุ่มแม่บ้าน อสม. ผู้นําชุมชน ผู้สูงอายุ ที่ได้ดําเนินการมา
ตลอดๆ ช่วงระยะเวลาเกือบ 2 ปีที่ ไม่ได้ดําเนินการ ผมมองเรื่อง
งบประมาณผู้บริหารเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องจัดสรรงบประมาณและนโยบาย 
พวกเราในฐานะที่อยู่ท้องถิ่นอยู่ร่วมกับชุมชนโครงการหลายๆโครงการที่
ทํามาตลอดเมื่อไม่มีแล้วจะให้ตอบอย่างไร จากงบประมาณหลายๆปีที่
ผ่านมาสมาชิกต้องการงบประมาณเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานมากงบในปีนี้
ประมาณ 12 ล้านมากกว่าที่ผมและท่านทรงยศนั่งบริหาร ส่วนที่มาซื้อรถ
ขยะมาบวกลบว่าโครงการที่อุดหนุนทั้งหมดทําไม่ไม่มี ในโอกาสต่อไปให้
สมาชิกมีส่วนรวมกับพ่ีน้อง อสม.แม่บ้าน ผู้สูงอายุ ได้ทํากิจกรรมหลังจาก
ปีนี้เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดเพ่ิมเติม เชิญท่านอาทิตย์ 

นายอาทิตย์  ทองอยู่ เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร ผมนาย
อาทิตย์ ทองอยู่ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2  หน้า 137 โครงการบ้าน
สวยด้วยมือเราดูแล้วไม่ชัดเจนว่าโครงการนี้งบประมาณ 1,701,000 
บาทจะมีคุณประโยชน์และต่อยอดอย่างไรขอให้ผู้บริหารชี้แจงด้วยครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านสุรชัย 

นายสุรชัย  ใจกระจ่าง เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร ผมนายสุรชัย
ใจกระจ่าง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชนจากที่สมาชิกหลายๆคนอภิปรายประมาณ 3 โครงการหลักๆที่
ดําเนินการทุกปีเรียกว่าเป็นโครงการที่คืนความสุขให้พ่ีน้องประชาชนกลุ่ม
แม่บ้าน สตรี กลุ่มอสม.ผู้สูงอายุ ที่ผ่านมาเห็นแล้วว่าพ่ีน้องประชาชนมี
ความสุขจริงๆ คือโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีงบประมาณ 500,000.-  
โครงการที่ขาดหายไปโครงการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ  โครงการส่งเสริม
กลุ่มอาชีพกลุ่มแม่บ้านสตรี เป็นที่เสียดายโครงการนี้เหล่านี้ตกหล่นไปแต่
กลับเป็นว่าปี 65 มีโครงการใหม่ข้ึนมาโครงการบ้านสวยด้วยมือเรา ไม่ว่า
สมาชิกใหม่หรือเก่าไม่ได้รู้เรื่องรายละเอียดโครงการนี้ว่าดําเนินการ
อย่างไรขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านสาโรจน์ 

นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร ผมนาย
สาโรจน์ ใจกระจ่าง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 โครงการนี้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
โครงการท่านอารีย์ซึ่งเป็น อสม.ท่าน สท.วันเพ็ญ ท่านคิดเห็นอย่างไร 
ท่านที่ปรึกษาท่านไปร่วมโครงการผมอยาก 
ฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมโครงการมีความรู้สึกอย่างไรสะท้อนไปถึง
ผู้บริหารขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ เชิญท่านวันเพ็ญ 

นางวันเพ็ญ  ยอดทอง เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ดิฉันนางวัน
เพ็ญ  ยอดทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ดิฉันเห็นด้วยกับเพ่ือน สท.ที่
พูดถึงโครงการดีๆ ที่ตกไปคะเห็นด้วยที่สมาชิกพูดออกไป และมีอยู่อีก 

 โครงการหนึ่งที่ดิฉันยังสงสัยคือโครงการที่ สท.อาทิตย์พูดโครงการบ้าน
สวยด้วยมือเราตําบลกะปางตั้งงบประมาณไว้ 1,701,000  บาท 
โครงการนี้เป็นแบบคะไหนดิฉันไม่เคยได้ยินขอให้ท่านอธิบายให้ด้วย และ
ก็มีอยู่อีกโครงการหนึ่งอุดหนุนกลุ่มองค์กรสตรีตําบลกะปางทําไมตั้งถึง 2 
โครงการเหมือนกันโครงการละ 50,000 ไว้ให้หมู่ไหนหรือคะขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมหากไม่มีเชิญท่านนายกครับ 

นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล   การศึกษาดูงานกลุ่ม
แม่บ้านผู้สูงอายุ อสม.เกิดจากยุคที่เป็นนายก อบต.นี่คือความคิดริเริ่ม 
สํารวจความต้องการของพ่ีน้องประชาชนว่าไปศึกษาดูงานเพ่ือดูที่อ่ืนแล้ว
มาทําบ้านเราไปดูตามสถานที่ต่างๆ เช่นเดียวกันพอเข้าใหม่ผมก็ได้ถาม
ทั้งหมดสมาชิกบ้านสวยด้วยมือเราประมาณ 800 คนสมัครไว้แล้ว
เรียบร้อยเค้าบอกว่าปีนี้ไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องไปทําอะไรมาทําตําบลกะ
ปางให้น่าอยู่พัฒนาตําบลกะปางก่อน มีน้อยมากคนที่อยากจะไปแต่คนที่
อยากจะไปมีความเสี่ยงผมก็ไม่ไปถ้าเกิดติดโควิดมาไม่คุ้มค่าให้โควิดหาย
จากไปก่อนๆตั้งงบประมาณศึกษาดูงาน ส่วนที่ 2 ผู้สูงอายุก็เช่นเดียวกัน
เค้าบอกว่ารุ่นที่ผมอยู่เมื่อสมัยก่อนไปศึกษาดูงานได้ความคิดมาพัฒนา
ตําบลกะปางมากมายได้อยู่ร่วมกันสนุกสนานเข้าวัดฟังธรรม แต่พอมาปีนี้
พ่ีน้องประชาชนไม่ไปแน่นอนเพราะกลัวโควิด ถ้าเราว่างงบประมาณทิ้งไว้ 
1 ปีงบประมาณ 3 ตัวที่จะไปศึกษาดูงานเราไปทําถนนสักสายจะได้
ประโยชน์ทั้งปีไม่ต้องรอให้เงินตกเป็นเงินสะสมที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย
ปีนี้มาเป็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งหมดในงบประมาณนี้  ปีหน้าถ้าพ่ีน้อง
ประชาชนต้องการโครงการเหล่านี้กลับมาใหม่เมื่อหมดโควิดแล้ว  ในส่วน
กลุ่มอุดหนุนสตรีอยู่หมู่ที่ 11 กับหมู่ 9 เพราะในค่ายเทพสตรีจะไปทํา
เรื่องโครงสร้างพื้นฐานทําได้น้อยมากเพราะเป็นส่วนราชการขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ    เชิญท่านวันเพ็ญ 

นางวันเพ็ญ  ยอดทอง เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ดิฉันนางวัน
เพ็ญ  ยอดทอง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 ตามที่ท่านนายกได้ตอบมา
เรื่องกลุ่มองค์กรสตรีของหมู่ 9 ทําไมคะเป็นของหมู่ 9 แต่ทําไมดิฉัน
สมาชิกหมู่ที่ 9 ไม่เห็นรู้เรื่องเลยและดิฉันโทรไปถามผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 
แล้วด้วยว่าใช่ของผู้ใหญ่หรือเปล่าผู้ใหญ่ๆบอกไม่รู้เรื่องคะและอย่างนี้จะ 
ให้ดิฉันเข้าใจว่าอย่างไรคะ ในเมื่อท่านอุดหนุนอะไรท่านก็ไม่เคยปรึกษา
เลยหรือว่าเห็นหัว สท.อยู่หรือเปล่าคะขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านอาทิตย์ครับ 
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นายอาทิตย์  ทองอยู่ เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร ผมนาย
อาทิตย์  ทองอยู่ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2  ยังไม่ได้รับคําตอบเลยครับ
โครงการบ้านสวยด้วยมือเรา 

ประธานสภาฯ เชิญท่านสาโรจน์ครับ 

นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร ผมนาย
สาโรจน์  ใจกระจ่าง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 เราอยู่ร่วมกันผมเป็น
ห่วงครับท่านนายกพูดเรื่องไปเที่ยวเทศบาลเรามีหรือครับโครงการไป
เที่ยวมันเหมาะสมหรือ ไม่เกิดบันทึกวาระการประชุมท่านนายกพูดไป
เที่ยวท่านประธานว่าเหมาะไหมประเด็นที่ 2 โครงการที่ท่าน สท.วันเพ็ญ
บอกโครงการอุดหนุนองค์กรสตรี 2 หมู่บ้านผมไปดูหมวดงบอุดหนุน
ท้องถิ่นกลุ่มที่ดําเนินการจดทะเบียน 1 ปีไม่ทราบว่าหมู่ที่ 9 มีการ 
ดําเนินการ 1 ปีหรือไมไม่งั้นผิดกฎหมายทั้ง 2 หมู่บ้านเลยครับให้มัน
ถูกต้องเพ่ือความรักเพ่ือความสงบเราเข้ามาทําหน้าที่ไม่ใช่ตั้งใจเจตนา
จับผิด ถามความต้องการของคนในหมู่บ้านบ้าง ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านลั้น 

นายลั้น  ชูนิรมย์ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร ผมนายลั้น ชู
นิรมย์  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 โครงการบ้านสวยด้วยมือเราถือว่า
เป็นโครงการที่หลายๆ ท่านเพ่ิงรู้จักในส่วนหนึ่งผมเคยเป็นสมาชิกสภา
สมัยท่านอภินันท์ดํารงตําแหน่งอยู่ท่านเคยดําเนินการครั้งหนี่งแล้ว 
โครงการนี้ผมนําเรียนว่าท่านนายกต้องการให้โครงการบ้านสวยด้วยมือ
เป็นต้นแบบของตําบลอยากให้ทุกๆ หมู่บ้านเข้ามาร่วมกิจกรรมอย่างน้อย
หมู่บ้านละ 7  ครัวเรือนเพื่อที่จะเป็นต้นแบบในการพัฒนาหมู่บ้านรูปแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง ผมอยากเห็นโครงการนี้มานานแล้วอยากเป็นส่วนหนึ่ง
แต่เราขาดแนวทางนโยบายทิศทางการพัฒนาถ้าหากโครงการนี้ได้เกิดขี้น
จริงๆ ให้ท่านนายกสํารวจครัวเรือนหมู่บ้านละ 10 ครัวเรือนเพ่ือเข้าร่วม
ประกวดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านอารีย์ 

นางอารีย์  คุระเอียด เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ดิฉันนาง
อารีย์  คุระเอียด  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 ดิฉันจะเรียนท่านว่า
โครงการอุดหนุน 50,000 กว่าบาทดิฉันขอไปเองเพราะว่าดิฉันกับผู้ใหญ่
แดงได้ปรึกษากันเครื่องครัวของหมู่ 11 ไม่มีแล้วตอนนี้หมดไปแล้วเครื่อง
ยืมก็ไม่มีอะไรให้เค้ายืมเลย โครงการนี้อยากให้ทุกท่านเข้าใจด้วยขอบคุณ
ค่ะ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านวันเพ็ญ 
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นางวันเพ็ญ  ยอดทอง เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ดิฉันนาง 
วันเพ็ญ  ยอดทอง สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ตามท่ีเพ่ือนสมาชิก สท. 
อารีย์พูดอันที่จริงของหมู่ที่ 9  ดิฉันก็ขอไปด้วยโครงการนี้แต่ทําไมเค้า
ไม่ให้เค้าให้กลุ่มขนมซึ่งกลุ่มนี้ดิฉันก็ไม่เคยรู้เลยคะ แต่กลุ่มเหมือนที่ท่าน 
สท.อารีย์พูดหมู่ที่ 9 ก็จําเป็นเหมือนกันคะขอให้ท่านพิจารณาด้วยนะคะ
ทําไมให้ไม่เหมือนกันทั้ง 2 หมู่ดิฉันสงสัยคะ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหากไม่มี เชิญท่านนายกครับ 

นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล ในการอุดหนุนกลุ่มต่างๆ ไม่
แนบทะเบียนกลุ่มมาเมื่อไม่แนบก็ไม่สามารถอุดหนุนได้ไม่ใช่มองข้ามคน
โน้นคนนี้ในการทํางานเพราะที่ผ่านมานั้นที่ผ่านมาโดนมามาก ส่วนที่ 2 
โครงการบ้านสวยด้วยมือเราที่ผ่านมาดูเวทีในการดําเนินงานทุกวันที่ 28  
ของทุกเดือนเพ่ือพ่ีน้องประชาชนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
เศรษฐกิจพอเพียงต้นไม้ปลูกในสิ่งที่กินกินในสิ่งที่ปลูก  ส่วนของวัสดุการ
ฝึกที่ตั้งงบประมาณผู้เข้ามาฝึกอบรมแล้ว  ให้วัสดุการฝึกท่อ-ไก่-ปู-ปลา
หอยเพ่ือให้ประชาชนมีกินมีใช้ในครัวเรือนเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน   

 ขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเพ่ิมเติมแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน เชิญ
ท่านสมรส 

นายสมรส  เพียรดี เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร   ผมนาย
สมรส  เพียรดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ฝ่ายบริหารนายกตอบว่า
งบประมาณ อสม.แม่บ้าน ผู้สูงอายุ ท่านถามเค้าแล้วจุดประสงค์เค้าไม่ไป
จะโอนมาพัฒนาเทศบาลตําบลกะปางด้านโครงสร้าง ถามที่ไหนถามใคร
ถ้าเป็นองค์กรถามประธาน อสม.ไหมหรือถามทุกคนผมได้ตอบเค้าถูก 
ผู้สูงอายุท่านตอบว่าเค้าไม่ไปเค้ากลัวโควิด ผมคิดแล้วต้องมาเป็นเรื่องโค
วิด ท่านได้ถามไปหรือไม่ท่านประชุมที่ไหน 4-5 เดือนแล้วไม่มี ขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านสาโรจน์ครับ 

นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร  ผมนาย
สาโรจน์  ใจกระจ่าง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1  ประเด็นเรื่องที่นายก
ว่าไปเที่ยวไม่ได้พูดถึงยังบันทึกว่าไปเที่ยวหรือไม่พูดด้วยความเป็นห่วงไม่
ว่าอะไรผ่านไปแล้ว อีกประเด็นที่ถามว่าทั้ง 2 กลุ่มมีการจดทะเบียนอะไร
ไหมก็เห็นไม่มีคําตอบ ประเด็นใหม่ท่าน สท.อารีย์พูดเรื่องครัวผมพอมี
ประสบการณเ์รื่องการจัดซื้อเครื่องครัวท่านตั้งงบประมาณน้อยนิดถ้าท่าน
จะซื้อเครื่องครัวต้องตั้งมากๆเป็นแสน จริงๆแล้วด้วยความเป็นห่วงเพ่ือน
สมาชิกการตั้งโครงการลักษณะแบบนี้ต้องเช็คโครงการว่าได้เท่าไหร่ทํา
แล้วเพ่ือเป็นประโยชน์ขอบคุณครับ 
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พัก 10  นาที 

ประธานสภาฯ    เชิญท่านอารีย์ครับ 

นางอารีย์  คุระเอียด เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ดิฉันนาง
อารีย์  คุระเอียด  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2  ตอนที่ สท.สาโรจน์ได้เอ่ย
เมื่อกี้โครงการอุดหนุน 50,000 ของดิฉันหมู่11 จําเป็นไม่รู้จะทําอย่างไร
แต่ว่าได้ 50,000 ก็จะซื้อก่อนแล้วก็ขาดยังไงปีหน้าเดี๋ยวจะขอใหม่คะ 
เรื่อง อสม.ในหมู่ของดิฉัน ผู้สูงอายุ หมู่ 1 หมู่ 2 บางท่านๆบอกอยากไป
อีกลูกยายอยากไปมากเลยแต่ว่าขอให้จบโควิดก่อนได้ไหมลูกเค้าบอกมา 

 อย่างนี้ดิฉันก็เลยมาคุยกับท่านนายกจะอยู่ต่อหรือไม่อยู่โครงการนี้ และก็ 
อสม.หมู่ของดิฉันก็ต้องการไปโครงการศึกษาดูงานแต่ว่าขอให้หมดโควิด
ก่อนเหมือนกันคะ ท่านสาโรจน์เข้าใจนะคะขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม หากไม่มีแผนงานที่ 8  แผนงานศาสนา
วัฒนธรรม และนันทนาการ  เชิญท่านสาโรจน์ครับ 

นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 
สอบถามโครงการที่หายไปอันดับแรกมหกรรมกีฬาตําบลกะปาง  แข่งว่าว 
การส่งกีฬาไปหน่วยงานอ่ืนไม่มี กะปางเกมส์ ไม่มีร่างเทศบัญญัติปีนี้
เปรียบเทียบกับเทศบัญญัติปี 64 อุดหนุนศูนย์กีฬาด้วย โครงการ
มหกรรมกีฬาไม่น่าจะหายตั้งไว้แข่งกีฬา มีเหตุมีผลและความจําเป็น
อย่างไร  เรื่องแข่งว่าวงบประมาณน้อยนิดไม่น่าจะตัดงบประมาณห้าหมื่น
แปดหมื่นท่านรู้หรือไม่งานแข่งว่าวงานประเพณีมี อบต.อ่ืนมาศึกษาดูงาน
ท่านทรงยศจําได้หรือไม่ครับ เพราะงานประเพณีอย่างนี้ไม่มีเทศบาลหรือ
ท้องถิ่นไหนเค้าจัดไม่ค่อยมี มีคนกลุ่มหนึ่งที่เล่นว่าวเค้าอยากมีแล้วการ
ทํางานของเจ้าหน้าที่เราก็ทําได้ดีไม่ทราบผู้บริหารคิดอย่างไร เรื่องส่งกีฬา
เขา้แข่งขันหน่วยงานอ่ืนไม่มีงบประมาณถ้าเกิดเค้าเชิญทีมเทศบาลไปแข่ง
ไม่มีงบจะไปทําอย่างไร กะปางเกมส์เป็นเรื่องการแข่งขันกีฬาโรงเรียนมัน
ก็ไม่มีถ้าผมเดาใจท่านผู้บริหารท่านก็ตอบว่าเรื่องโควิดจริงๆแล้วมันน่าจะ
มีบ้างสิ่งเหล่านี้มันเป็นความจําเป็นขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสาโรจน์ เชิญท่านสมรส 

นายสมรส  เพียรดี เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร ผมนายสมรส  
 เพียรดี  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1  แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และ

นันทนาการเมื่อกี้ท่านสาโรจน์ก็ได้กล่าวสองสามเรื่อง เรื่องแรกโครงการ
แข่งว่าวเป็นโครงการของท่านนายกคนเก่าผมเห็นด้วยอยากให้มี เรื่องที่ 2 
เรื่องโครงการแข่งขันกีฬามหกรรมกีฬาตําบลกะปาง ครั้งก่อนประชุมตอน
แถลงนโยบายผมจําได้ดูที่วาระการประชุม ท่านนายกตอบทําคลุมๆไว้แล้ว 
แล้วเรื่องโควิดกับเรื่องยาเสพติดไปไหนเสียเด็กเยาวชนที่ติดยาเสพติด
เทศบาลตําบลกะปางจะทําอย่างไรฝ่ายบริหารบอกทําคลุมๆไว้แล้ว  เรื่อง 
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 กีฬาสมัยท่านเป็นนายก อบต.ทําให้อบต.กะปางดังไประดับประเทศคน
รู้จักครึ่งประเทศท่านลืมไปแล้วหรือยังโครงการกะปางเกมส์  ตอนนี้ท่าน
ไม่ตั้งไว้ท่านสาโรจน์บอกเมื่อตะกี้ถ้าเค้าเชิญเราไปแข่งขันกีฬาทุ่งสงตอบ
ว่าอย่างไรตอบว่าเราไม่มีงบไปไม่ได้ทําไม่ท่านไม่ตั้งไว้งบกีฬาทั้งเด็กทั้ง
ผู้ใหญ่ได้มาเล่นอย่าอ้างว่าโควิดเพราะท่านไม่รู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นอีกปี
ข้างหน้ากะปางแห่งนี้มีนักกีฬาเยอะเรื่องงบกีฬาตั้งไว้ด้วยขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านอาทิตย์ 

นายอาทิตย์  ทองอยู่ เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร ผมนาย
อาทิตย์  ทองอยู่ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2   ผมไม่แน่ใจว่าโครงการ
กีฬาอยู่ในหมวดนันทนการหรืองบอุดหนุน อย่างที่ท่านสมรสบอกว่าการที่
ตัดงบกีฬาใจหายมาก ผมเป็นหนึ่งคนที่เป็นนักกีฬาภายใต้การนําของ
เทศบาลกะปางผมเป็นแชมป์ฟุตบอลมา 3 สมัยของหมู่ที่ 5 ทุกคนเฝ้ารอ
คอยมาฝึกซ้อมชุมนุมกันด้วยความรักความสามัคคี ผมเข้าใจท่านเรื่องโค
วิด 19 ผมเชื้อว่าเชื้อตัวนี้ยังอยู่อีกนานแต่เราต้องปรับเปลี่ยนจัดการ
แข่งขันของเราให้เป็นระบบ New Normal งบตัวนี้ไม่ใช่อยู่แค่มหกรรม
กีฬาแต่ในหมู่บ้านยังมีศูนย์กีฬายังมีชมรม อาทิเช่น แอร์โรบิค ตะกร้อ 
โครงการพวกนี้มีจําเป็นอาทิเช่นมีค่าใช้จ่ายค่าอุปกรณ์กีฬาค่าเสื้อผ้า ผม
หวังว่าจะมีข่าวดีในปีหน้าเพราะอัตราการฉีดวัคซีนของประชากรเพ่ิมขึ้น
เรื่อยๆทุกวัน ถ้าเราจะใส่งบประมาณทันไหมเพ่ือจัดการแข่งขันสมมุติว่า
ไม่มีโควิดแล้วเราจะสามารถเอางบตัวอ่ืนมาจัดได้ไหม ผมหวังว่าฝ่าย
บริหารจะให้ความเป็นธรรมในเรื่องนี้การทํางานที่มีธรรมาภิบาลมี
คุณธรรมผมเชื่อว่าจะเป็นการพัฒนาที่ยังยืนและต่อยอดให้เป็นประโยชน์
ในสังคมทุกเรื่องขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม หากไม่มีเชิญท่านนายก 

นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล พูดภาพรวมในแต่ละด้านที่
ตัดไปเช่นเรื่องการกีฬาได้เอาผู้เกี่ยวข้องเรื่องกีฬามาพูดคุยวิเคราะห์ปัญหา
สถานต่างๆว่าโควิดจะหมดไหมในช่วงเวลาที่เราจัดการแข่งขัน เรื่องโควิด 
ผมมั่นใจว่าเรื่องโควิดคงไม่จบแน่นอนและงบประมาณที่เราตั้งไว้ต้อง
ล่วงเลยแน่ระยะเวลา 8 เดือน คิดว่าโควิดยังอยู่กับเราอีกปีครึ่งไม่ใช่ว่าฉีด
ยา 2 เข็มไม่ติดหมอที่ฉีด 4 เข็มก็ยังติดเลยไม่สามารถยืนยันว่าความเสี่ยง
ที่เรามาอยู่เป็นกลุ่มจัดการแข่งขันไม่ติดก็ไม่เป็นไหร  แต่ถ้าติดเกิดเรื่อง
แน่นอนในการดูแลหรือผู้มีอํานาจสั่งการ ในอัตราที่เสี่ยงกับการปฏิบัติเรา
อย่าเพ่ิงทําถ้าเราไม่ได้ทําเพียงปีเดียวไม่น่าจะต้องเสียหายอะไรมากแล้ว
พอแน่ใจว่าโควิดหายไปเราก็จัดกิจกรรม เช่นเรื่องยาเสพติดที่เราจะตั้งเป็น
สภาเยาวชนอันนี้กฎหมายหรือหนังสือสั่งการในการสภาเยาชนให้เยาวชน
คิดและแก้ไขเรื่องยาเสพติด การที่จะรวมพลเด็กมากๆเราไม่กล้าเสี่ยง ใน
สิ่งที่ตัดไปเป็นปัญหาที่ล่อแหลมต่อการบริหารจัดการไม่ใช่ตัดตามอารมณ์
วิเคราะห์ตามสถานการณ์แล้วยังเป็นแน่นอนขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ เรื่องท่ี สท.อาทิตย์ถามว่าไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้สามารถจัดได้หรือไม่  

นายกเทศมนตรี ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้จัดได้หรือไม่ผมมั่นใจเมื่อถึงเวลาสถานการณ์โควิด
หายไปแล้ว ผมมั่นใจในตัวผมในสิ่งที่จะทําๆได้ครับ  

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหากไม่มี แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หน้า 140-150 เชิญท่านสาโรจน์ 

นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร ผมนาย
สาโรจน์  ใจกระจ่าง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 เข้าไปดูงบประมาณ
โครงสร้างพื้นฐานชื่นชมท่านฝ่ายบริหาร ท่านพยายามจัดสรรงบประมาณ 
โครงสร้างพ้ืนฐานหมู่บ้านได้ 11  ล้าน แทนที่จะจัดสรรปันส่วนให้ความ
เป็นธรรมกับทุกหมู่บ้านทุกเขตกลับบริหารแบบไม่เป็นธรรมยกตัวอย่างหมู่
ที่ 4 บ้านผมเอง หมู่ที่ 1 ไม่มี หมู่ที่ 4 ได้งบประมาณ 400,000 กว่า
เปรียบเทียบชัดๆ หมู่ที่ 6 บุกเบิกไป 2 สายได้มาสองล้านสี่แสนกว่าบาท
งบประมาณหมู่ที่ 10 ได้มาล้านแปดล้านเก้า ไปดูหมู่ที่ 8 ได้มาล้านแปด
ล้านเก้า ฝ่ายบริหารๆอย่างไรหรือว่าหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 1 ท่านได้คะแนนมา 
น้อยหรือบริหารตามฐานเสียงคะแนน  ถ้าท่านบอกค่อยเอาเงินสะสมมัน
ไม่เกี่ยวการบริหารเปิดใจให้กว้างเป็นธรรมไม่ทราบว่าฝ่ายบริหารได้
ปรึกษาหารือกันหรือไม่ ยกตัวอย่างหมู่ที่ 6 ดูโครงการตอนไปสํารวจมีสาย 
หัวรั้วมีด้วยแต่พอเข้าในเทศบัญญัติไม่เห็นท่านบริหารไม่กระจายตั้งแบบ
กระจุก  ท่านบอกสมาชิกว่าเขียนโครงการเข้ามาเขียนมาเรียบร้อยสะพาน
หลาน้ําท่านบอกจะทําให้ผมบอกชาวบ้านมีแล้วมาดูในเทศบัญญัติไม่มี หมู่
ที่ 1 สอบถามผู้ใหญ่สุทินแกบอกอยากได้ถนนจากปากทางเข้าเมรุไปเข้า
วัดพอเปิดดูไม่มี หมู่ที่ 3 ได้มา 500,000 กว่าบาท ทุกหมู่บ้านต้องการ
โครงการทั้งนั้น เปรียบเทียบให้ชัดๆ ถ้าท่านบอกบริหารเป็นเขต เขตที่  1 
ได้ 6 ล้านกว่าๆเขตที่ 2 ได้ 3 ล้านกว่าๆ ผมเคยเสนอท่านประธาน
หมู่บ้านต้องได้อย่างน้อย 1 ล้าน บริหารอย่างไรไปกองอยู่หมู่ที่ 10 ผม
ไม่ได้ว่าอะไรย้ํากี่ครั้งหมู่ท่ี 10 เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านสมรส 

นายสมรส เพียรดี เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ผมนาย
สมรส  เพียรดี สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1  พาดพิงหมู่ 10 ก่อนที่ท่าน
บอกว่าหมู่ 10 ล้านแปดอย่างนี้ขออภัยหมู่ 1 หมู่ 4 ด้วย ในฐานะสมาชิก
สภาตําบลกะปางไม่รู้ตัวเลขมาก่อนเห็นไม่ก่ีวัน ขนาดเค้าขุดสวนยางผมใน
เทศบัญญัติผมก็ยังไม่รู้อยู่ใกล้บ้านผม 30 เมตรยังไม่รู้เลยต้องขอโทษ
สมาชิกทุกหมู่บ้านด้วย ผมเห็นงบประมาณเล่มนี้ทําใจได้ตั้งแต่วันแรกแล้ว
โดยส่วนตัวผมเรื่องการเมืองจบแล้ว ผมรู้ว่าเทศบัญญัติตอนนี้เป็นมา
อย่างไรแต่ในเมื่อเทศบัญญัติออกมาแล้วผมถามถึงถนนบุกเบิกสายไหน
บ้างถนนคอนกรีตทําตรงไหนบ้างถนนข้างบ้านนายสมรสใครทําถนนเข้า 
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มา ท่านบอกลานกีฬาหมู่ที่ 10 ทําไมเยอะจังผมอยากให้หมู่ที่ 5 หมู่ที่ไม่
มีที่จริงหมู่ที่ 10 ก็มีที่หนึ่งแล้วประชุมครั้งก่อนผมก็พูดแล้วท่านรองยศก็ 
เห็นผมไปสํารวจดู กว้าง 6 เมตร ยาว 20 งบประมาณ 420,000ที่ออก
กําลังกาย 5 อย่าง เด็กเล่น 13 อย่างล้านสี่แสนสองหมื่น ผมมีหลักฐาน
ผมสงสัยอย่างเทศบัญญัติของปีงบประมาณ 64 ครั้งก่อนๆท่านทําดี มา
เปิดดูสมัย 65 ทําอะไรไว้บ้างในเทศบาลไม่อยากจะพูดตัดกันเยอะแต่ตัด
ไปไหนไม่รู้บางคนบอกตดัไปใส่ซื้อรถ 2,400,000 โครงสร้างพื้นฐานจึง 
น้อยลงแต่มันไม่กระจาย อยากให้สมาชิกหมู่ที่ 1 ถามล้านหนึ่งแสนลอย
ไปไหนเอาให้ชัดเจนขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านลั้น 

นายลั้น  ชูนิรมย์ เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร ผมนายลั้น ชู
นิรมย์ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 จากที่ฟังมาหลายเรื่องๆที่พูดถึงเรื่อง
งบประมาณถ้าดูเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานจากที่สมาชิกหลายๆท่านได้
อภิปราย จริงๆในเรื่องงบประมาณการพัฒนาท้องถิ่นมาจากหลายๆที่จาก
ที่ผมดูโครงการหมู่ที่ 2 หน้าที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานโครงการคอนกรีตเสริม
เหล็กคลองตูกเขาพริก  จริงๆโครงการนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงใน 
เรื่องงบประมาณปี 2563  จากพ้ืนที่ตรงนั้นทําโครงการไว้ประมาณ 
500 เมตร  ซึ่งเป็นถนนลาดยางทําเปลี่ยนแปลงเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก
ประมาณ 360  เมตรประมาณ 800,000 กว่ายังคงเหลือพ้ืนที่อยู่จาก
เดิมประมาณ 140  เมตร และให้ทางส่วนโยธาลงไปดูพ้ืนที่ก็ยังขาดอีก
ประมาณ 120 เมตร เป็น 260  เมตร ก็ได้งบประมาณในการดําเนินการ 
805,000 บาทก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกคณะผู้บริหาร  ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของโครงการหมู่ที่ 2 อีกโครงการหนึ่งที่เป็นโครงการชุมชนคน
สะตอท่านนายกไม่ได้นํามาใช้ในเทศบัญญัติประจําปี   แต่ได้ดําเนินการ
เพ่ือของงบประมาณหน่วยงานอ่ืนที่รับผิดชอบ  วันนี้ได้ทราบว่าหมู่ที่ 1 
ได้งบประมาณประปามาประมาณสามล้านกว่า จริงๆงบประมาณตรงไหน
ก็ได้มาพัฒนาท้องถิ่นเราไม่เกี่ยวกับเทศบัญญัติ  แต่เมื่อดูแล้วในเทศ
บัญญัติแต่ละหมู่บ้านไม่เท่าเทียมกันสมาชิกบางท่านอาจมีความน้อยใจคิด
ว่าการทํางานแบบไม่มีส่วนร่วม คิดว่างบประมาณนี้คงจะเกิดผลประโยชน์
กับพ่ีน้องในเขตพ้ืนที่ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม เชิญท่านสุชาติ 

นายสุชาติ สงรักษ์ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร ผมนายสุชาติ 
สงรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ตําบล
กะปาง กว้าง 80 ยาว 9  เมตร ถามท่านนายกว่าตั้งอยู่ตรงไหน ผมดู
หลายทั้ งหมดประมาณ 7 โครงการตั้ ง งบประมาณ 490,000 
,400,000 อํานาจนายกหมด ฝากท่านประธานถึงท่านนายก การทํา
ถนนคอนกรีตควรใส่ท่อด้วยบางทีตัดท่อก็มีปัญหาหลายที่ๆผมไปมาผม 
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 เข้าใจเรื่องไหล่ถนนตัดท่อเป็นประจําฝากคุมงบประมาณฝ่ายนี้ด้วย ช่าง
กําพลนะครับขอเอ่ยนามเลยขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านสุรชัย 

นายสุรชัย  ใจกระจ่าง เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร ผมนายสุรชัย
ใจกระจ่าง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 จากที่ฟังมาหลายเรื่องๆที่พูดถึง
เรื่องแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ต้องขอยินดีกับเพ่ือนสมาชิกทุก
ท่านที่ได้เสนอโครงการเข้ามาในร่างเทศบัญญัติ ขอใช้สิทธิเหมือนเพื่อน 
สมาชิกที่ผ่านมา  ขอพาดพิงในส่วนหมู่ที่ 6 ที่ท่านบอกว่าได้สองล้านกว่า
เรื่องจริงพูดกันตรงๆผมก็ไม่ได้รู้เหมือนกันทั้ง 2 โครงการของหมู่ที่ 6 เพ่ิง
ได้เห็นวันที่หนังสือประชุมไปถึงบ้าน  ผมในฐานะเป็น สท.เขต 1 สังกัดหมู่
ที่ 6 บอกตรงๆไม่ได้รู้และไม่ได้มีส่วนร่วมในการทําโครงการที่บรรจุเข้ามา
ในร่างเทศบัญญัติแต่ก็ขอทําหน้าที่สมาชิกสภาโดยการพิจารณาร่างและก็
ลงมติยกมือนั่นก็เป็นหน้าที่ของผมค่อยว่ากันว่ามติจะออกมาแบบไหน
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านอภิปรายเพ่ิมเติมหรือ ถ้าหากไม่มีจะให้นายกตอบ ในส่วนที่
พาดพิงผมท่านสาโรจน์ถามโครงการห้าล้าน หมู่ที่ 6 ถามว่าผมทราบ 
หรือไม่ผมทราบครับและส่วนหนึ่งผมเป็นคนนําเสนอกับท่านสุรชัยบรรจุไว้
ในแผนทางหลวงเป็นการดําเนินการในสมัยที่แล้ว เชิญท่านนายกตอบครับ 

นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  เรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานมี
ความต้องการอย่างมากมาย แต่ว่าเราไม่สามารถที่จะบรรจุเข้าเทศบัญญัติ
รายจ่ายประจําปีได้ทั้งหมด เรื่องหลาน้ําที่ได้ดําเนินการเกรดเกลี่ยก่อนที่
จะอนุญาตขณะนี้ได้ทําหนังสือถึงผู้เกรดเกลี่ยแล้วทางผู้รับเหมาที่เกรด
เกลี่ยเลยไปบอกจะดําเนินการให้โดยที่ไม่ต้องใช้งบประมาณ ในส่วนจาก
สวนปาล์มกํานันเชษฐ์ไปถึงต่อเติมคอนกรีตที่มีอยู่แล้วขณะนี้ของบจาก
กรมรอคําตอบทั้งหมด 8 โครงการ และถนนบ้านนายเจริญ  ใจกระจ่างไป
ถึงที่วัง 3 กิโลอันนี้ก็รอคิดว่าจะได้คําตอบที่ดี ส่วนงบประมาณหมู่ที่ 10 
ได้ 3 ล้านอยู่ที่ เทศบาล 1 ล้านแต่ไปรวมหมู่ที่  10 เพราะเป็นที่ตั้ง
เทศบาล  ส่วนถนนหนทางวันข้างหน้าต้องชี้แจงการบุกเบิกให้เป็นความ
ต้องการของพ่ีน้องประชาชนหลังจากนั้นต้องดําเนินการขึ้นทะเบียนทาง
หลวงทั้งหมด  ที่ไม่ได้ของบประมาณเพราะไม่ได้ขึ้นทะเบียนทางหลวงไว้
ทั้งหมด 100 กว่าสาย หมู่ที่ 6 ได้งบประมาณ 5,234,000 บาทอันนี้ได้
งบประมาณแน่นอน ในส่วนหมู่ที่ 1 ก็ได้ 2,771,000 บาท ทําเรื่อง
ประปาเพราะประปาเราต้องทําแนวเดียวกันทั้งหมดและส่วนท่อประปา
จ่ายขาดเงินสะสมไปวางท่อ แบบแปลนที่จะจ่ายขาดเงินสะสมเสร็จ
หมดแล้ว ส่วนหมู่ที่ 2 ที่ยังเหลืออยู่ประมาณ 345 เมตร ต่อเติมให้หมด
เป็นถนนคอนกรีตทั้งสายสาเหตุที่ทําอย่างนี้ทําให้เสร็จแต่ละหนึ่งสาย  
แล้วการบุกเบิกเป็นถนนต้องให้กว้าง 6  เมตรตลอดสายวันข้างหน้าให้
ยาวที่สุดเพื่อขอไปกรมเช่นข้างบ้านกํานันเจริญ ใจกระจ่าง ขอไปสาม 
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กิโลเมตรสามเมตรผมมั่นใจว่าได้แน่นอน สายที่บุกเบิกใหม่สายหมู่ที่ 6
ความยาวสองพันเมตรมั่นใจได้ว่าของบประมาณจากกรมปีหน้าขึ้น
ทะเบียนทางหลวงปีนี้ให้เสร็จผมคิดว่าได้แน่นอนเพราะความยาวได้ ใน
โครงการอื่นๆท่ีพ่ีน้องบอกว่านําเสนอในเทศบัญญัติไม่เห็นในปีงบประมาณ
ไปดูในจ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้ ผมได้จัดทําแบบแปลนและประมาณการไว้
เรียบร้อยแล้วอยู่ที่สภาจะผ่านหรือไม่ถ้าสภาอนุมัติก็ได้ดําเนินการ
แก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้รับผลประโยชน์ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านสุชาติครับ  

นายสุชาติ สงรักษ์ เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ผมนายสุ
ชาติ สงรักษ์  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 สอบถามท่านนายกโครงการ
ศูนย์เรียนรู้ตําบลกะปางตั้งอยู่หมู่ไหนจะได้ไปบอกชาวบ้านถูกครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านสาโรจน์ 

นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ผมนาย
สาโรจน์  ใจกระจ่าง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 ผมชี้แจงก่อนที่ผมจะ
พูดในสภาผมศึกษาและผมบวกตัวเลขเป็นที่ผมพูดตรงกันสี่สิบล้านแปด
ไม่ได้พูด 2 ตัวนี้ในอาคารสํานักงานหมู่ที่ 10  คือหลังคาห้องประชุมกับ
โครงการที่พักราชการบวกแล้วเป็นล้านแปดเป็นอํานาจของผู้บริหารครับ         

 ผมถามโครงการในเทศบัญญัติ หมู่ที่ 1 มีอะไรบ้างถามแล้วตอบให้ตรง
ประเด็นการของบประมาณหน่วยงานนอกคาดหวังว่าจะได้ทั้งนั้นแหละ
ครับแต่วันนี้เราพูดในโครงการเทศบัญญัติสมาชิกสภาเป็นห่วงหมู่ที่ 1 
ต้องได้อะไรบ้างส่วนในการจัดงบประมาณท่านบริหารได้ปรึกษากันบ้าง
ไหมครับว่าการทํางบประมาณนี้แบบกระจุกไม่กระจายว่าเหมาะสม
หรือไมแ่ตก่ารอยู่รวมกันปรึกษาหารือกันบ้างขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธานสภาฯ เชิญท่านสมรส 

นายสมรส  เพียรดี เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร ผมนายสมรส  
เพียรดี สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1    พูดถึงเรื่องงบประมาณโครงสร้าง
พ้ืนฐานแต่ละหมู่บ้าน เรื่องแผนมาเพ่ิมเติมบรรจุเข้าเทศบัญญัติผมเพ่ิมมา 
20 โครงการ ท่านสาโรจน์เพ่ิมมา 3 โครงการที่ไหนได้ที่ผมมาบรรจุมา 
20 แผนไม่มีไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรผมเสนอกับท่านชอบท่านผู้ใหญ่สมเกียจ 
รุ่งเรืองเราคิดที่ประชาชนต้องการมากที่สุด แผนของหมู่ 10 ที่ทําเข้าเทศ
บัญญัติไม่ใช่ไม่ดีแต่ไม่ดีเท่าไหร่หมู่ที่ 10 ท่านปรึกษากับใคร หมู่ที่ 8 ท่าน
ปรึกษากับใครผมเป็นสมาชิกไม่ใช่ผมไม่ให้ตําบลของเราในหมู่บ้านเรื่อง
โครงสร้างมีเยอะแยะมากมายที่เค้าต้องการถนนที่มีอยู่แล้วทําให้ดีถมหลุม
บ่อให้ก่อน เรื่องงบประมาณเงินสะสมอนาคตท่านทําไว้แล้วท่านบอกพวก
ผมบ้างไปขุดที่ผมไม่ถามผมเลยตอนไปทําน่าน้อยใจผมยังเชียร์ท่านอยู่
ท่านเก่งหางบประมาณได้เยอะขอบคุณท่านประธาน 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมถ้าหากไม่มีเชิญท่านนายกครับ 
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นายกเทศมนตรี การอภิปรายงบประมาณตามเทศบัญญัติพูดกว้างไปอภิปรายนายกเวียน
เวียนไปมาตอบไม่ค่อยถูกว่าจะจับตรงไหน ถ้าจะอภิปรายทั้งวันผมก็หารือ
ท่านประธานว่าถ้าวันไหนอภิปรายนายกเปิดซักวันผมก็นั่งฟังและจะตอบ 
ให้ขณะนี้ปนไปหมดเรื่องเทศบัญญัติบ้างเรื่องส่วนตัวบ้างเรื่องถนนหนทาง 
เช่นถนนที่ลงไปสํารวจทุกที่ผมจะเอาเส้นทางเหล่านั้นมาขึ้นทะเบียนทาง
หลวงชนบทเพ่ือจะของบประมาณจากกรมจากหน่วยงานต่างๆสํานักงาน
จังหวัดแล้วที่อย่างบอกว่าอย่าไปคาดหวังอันนี้คาดหวังได้เลยผมเคยทํา
มาแล้วรู้ว่าของบประมาณจากใคร ถนน 127 ถึงหมู่ที่ 8 สามสิบห้าล้าน
ผมก็ทํามาแล้วในขณะนี้ที่ เป็น อบต.ผมยังของบประมาณได้เลยขอ
งบประมาณที่เราขอในคราวนี้ไม่ได้เราไม่เข้าระบบทางหลวงชนบทไม่นั่ง
รองบประมาณจากส่วนกลางมาถึงเทศบาลจะหาส่วนอ่ืนมาทดแทนปีแรก
ที่เข้ามาก็ไม่สามารถทําได้ทุกเรื่อง  พูดถึงหัวรั้วยังขาดใบอุทิศที่ดินยังไม่
จบแต่ไม่อยากก้าวก่ายถึงเพราะไม่ได้อยู่ในสภาแห่งนี้ ส่วนที่พูดถึงหมู่ที่ 
10 โครงการเข้ามาได้อย่างไรสมาชิกคนหนึ่งได้พูดถึงน้ําท่วมขังเยอะมาก
ผ่านทางเข้าทางออกถ้าไปขุดๆตามคลองลําห้วยอันนี้ไม่ได้บุกรุกที่ดินใคร 
ในส่วนของการปรับปรุงแผนๆที่ใส่ทั้งหมดในปีนี้ไม่สามารถใส่ได้เพราะไม่
ครบรอบในการปรับปรุงแผน  แต่แผนเพ่ิมเติมได้ในโครงการที่เราจะทํา
เข้าเทศบัญญัติเท่านั้นนอกเหลือที่ใส่ไว้ต้องรอปีหน้าแต่ตอนนี้ไม่มีอํานาจที่
จะทําเพราะมีระเบียบกฎเกณฑ์ เรื่องศูนย์เรียนรู้ตั้งงบประมาณไว้ที่จะ
สร้างทุกหมู่บ้านปีนี้เอาเฉพาะ 1 ศูนย์ก่อนในปีหน้าค่อยว่ากันใหม่เพราะ
แบบประมาณการไม่พอ  ผมได้คุยกับผู้ใหญ่ทินแล้วจะขอที่ดินหน้า
โรงเรียนคลองตูกทุกอย่างที่ทําไม่ได้ทําเพ่ือผมแต่ทําเพ่ือแก้ไขปัญหาปาก
ท้องให้พ่ีน้องต้องการและอํานวยความสะดวกให้แก่พ่ีน้องประชาชนใน
ตําบลทําให้เศรษฐกิจดีขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนายก เชิญท่านสาโรจน์ 

นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร ผมนาย
สาโรจน์ ใจกระจ่าง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 ตกลงศูนย์อาคารเรียนรู้
นี้เป็นหมู่ที่ 1 ใช่ไหมครับให้ตรงประเด็นในเทศบัญญัติไม่ได้ระบุว่าหมู่ไหน
ผมอยากให้เพ่ิมเติมว่าเป็นอาคารหมู่ที่ 1 ไม่งั้นมันลอยอยู่อย่างนี้ขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านสุชาติ 

นายสุชาติ สงรักษ์ เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร ผมนายสุชาติ 
สงรักษ์  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 เรื่องศูนย์อาคารเรียนรู้ขอให้บรรจุ
ว่าหมู่ที่ 1 ให้ท่านยืนยันบันทึกในวาระการประชุมด้วยครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกครับ 

นายกเทศมนตรี จริงๆแล้วผมคิดว่าไม่จําเป็นต้องระบุในวาระการประชุมที่ผมพูดทุกอย่าง
ตราเป็นกฎหมายในการแถลงงบประมาณรายจ่ายประจําปีอยู่แล้วครับ  
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ประธานสภาฯ เชิญท่านสุชาติ 

นายสุชาติ สงรักษ์ เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร ผมนายสุชาติ 
สงรักษ์  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 โครงการก่อสร้างลานออกกําลังกาย
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์จํานวน 491,000 บาทขอระบุว่าทําหมู่ไหนครับและ
โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ตําบลกะปางมันไม่มีผมก็สงสัยแค่นั้นขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านสาโรจน์ 

นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร ผมนาย
สาโรจน์  ใจกระจ่าง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 โครงการในเทศบัญญัต ิ

 เกือบทุกโครงการระบุแล้วเรียบร้อยโครงการอันนี้ระบุไม่ได้แล้วพวกเรา
พิจารณาได้อย่างไร บอกให้ผู้บริหารใส่ไว้ในหมู่ที่ 1 ก็ไม่ใส่จะทําอย่างไร
ไม่มีความชัดเจนอะไรเลยต่อไปเราต้องทําลอยๆอย่างนี้เหรอครับ ไม่ระบุ
ว่าทําตรงไหนทําได้เหรอครับท่านประธานผมดูมันแปลกๆ ระบุว่าให้หมู่ 1 
แล้วมีบันทึกวาระการประชุมให้เรียบร้อยในการทําร่างเทศบัญญัติ อีก
อย่างฝ่ายบริหารบอกได้พูดคุยกับผู้ใหญ่แล้วผมเองก็ได้สอบถามผู้ใหญ่แล้ว
ก็ไม่ติดใจอะไรไม่ระบุก็ไม่เป็นไหร่แล้วแต่ฝ่ายบริหารขอบคุณครับท่าน
ประธาน 

ประธานสภาฯ เชิญท่านสุรชัย 

นายสุรชัย  ใจกระจ่าง เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร ผมนายสุรชัย  
ใจกระจ่าง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 ผมก็เป็นสมาชิกอีกคนหนึ่งที่รอ
ฟังอยู่นะครับคือที่เพ่ือนสมาชิกอยากให้ผู้บริหารระบุให้มันชัดเจนมันง่าย
ต่อการพิจารณาซึ่งวันนี้ก็มาประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติ อย่างเรื่อง
อ่ืนๆ ส่วนตัวผมยังไม่คิดก่อนเป็นจ่ายขาดเงินสะสมอะไร ผมดูเรื่องเทศ
บัญญัติก็แล้วแต่ท่านจะระบุหรือไม่ระบุแล้วเดี๋ยวพวกผมจะพิจารณาที่
หลังขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านอ่ืนหรือไม่หากไม่มีขอเชิญท่านนายกครับ 

นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล  ที่ผมไม่ตอบมี
เหตุผลว่าถ้าโรงเรียนไม่อนุมัติเมื่อก่อนผมไม่อยากพูดแต่ผมนึกว่าพวกคุณ
ต้องคิดไดเ้พราะโรงเรียนยังไม่อนุมัติทีถ้าผมบอกว่าหมู่ที่ 1 ชัดเจนอยู่แล้ว
ตรงนั้นมันต้องสร้างเลยหมู่ที่ 1 แต่โรงเรียนขณะนี้บอกให้เราทําไปเขต
พ้ืนที่แต่ทางโรงเรียนไม่ขัดข้องผู้ใหญ่ที่ดูแลที่ดินสาธารณะก็ไม่ขัดข้องใน
เมื่อไม่ขัดข้อง 2 คนแสดงว่าเขตก็ผมคิดเอาเองก็คงจะเรียบร้อย  แต่ถ้าผม
ฟันธงว่าตรงนั้นตรงนี้ได้วันข้างหน้าเลื่อนไปจะเป็นเรื่องได้แต่ถ้าเราไม่ตอบ
ฟันธงทั้งหมดพูดว่าอยู่หมู่ที่ 1 ก็แสดงว่าเลื่อนได้สักวาสองวา ที่ดินไม่ใช่
เฉพาะที่ตรงนั้นที่เรามองไว้ที่ดินที่ว่างเปล่าที่เค้าปลูกต้นมะนาวทาง สท.
น้อม ศรีสวัสดิ์ อดีตผู้ใหญ่บ้านเป็นคนประสานตอนนี้ทางผู้ใหญ่ทินยกให้
แล้วตอบได้ชัดเจน สวนของหลังวัดที่เป็นป่าเสื่อมโทรมขอเมื่อวานผู้ใหญ่ 
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ทินก็ไม่ขัดข้องที่จะให้เราไปปลูกพืชที่มาทําอาหารสัตว์แจกให้กับพ่ีน้อง
ประชาชน ผมคิดว่าทางเ พ่ือนสมาชิกคงจะเข้ าใจผมไม่อยากให้
งบประมาณตกไปในเมื่อเราตั้งงบประมาณไว้แล้ว พ่ีน้องประชาชนต้อง
ได้รับผลประโยชน์กับการพัฒนาทุกเรื่องขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านสาโรจน์ 

นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ผมนาย
สาโรจน์ ใจกระจ่าง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 ท่านประธานครับใจ
เย็นๆนะครับฝ่ายบริหารสภาก็ซักถามใจเย็นๆอย่ามีอารมณ์เรามาทํางาน
ท่านเป็นฝ่ายตอบเราเป็นฝ่ายถามถ้าท่านตอบอย่างนี้มันไม่ใช่เหมือน
หนังสืออุทิศเค้าบอกเค้าให้แต่เค้าไม่ได้เซ็นทีไม่ว่าอะไรเรื่องนี้ไม่ต้องตอบ 
แล้วจบไปแล้ว เราเข้ามาทําหน้าที่ไม่ได้ทะเลาะอะไรขอบคุณครับท่าน
ประธานไม่ต้องตอบประเด็นนี้ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านสนิท 

นายสนิท  จันทร์คง กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร ผมนาย
สนิท  จันทร์คง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2  ผมนั่งฟังมานานแล้วเรื่องนี้
ผมเข้าใจเพราะเคยปรึกษาท่านผู้ใหญ่แท็มแล้ว แต่มีอยู่สองที่สามที่มันได้
แน่นอนที่หนึ่งก็ลงหมู่ 1 แหละครับที่ผมรู้มางบประมาณอะไรที่ผมไม่ได้ก็
ไม่พูดอะไรอยู่ เพราะจริงๆแล้วหมู่ที่ 1 ก็ได้อยู่แล้วแต่ผมไม่ระบุชื่อผมก็ไม่ 
พูดไม่ได้แต่นี้ชัดเจนแล้วเป็นของหมู่ที่ 1 มีอยู่ 2-3 ที่ผู้ใหญ่เค้าจะให้เลือก
มีศูนย์เรียนรู้และป่าชุมชนมีที่ของโรงเรียนด้วยแค่นี้ครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านสุชาติครับ 

นายสุชาติ สงรักษ์ เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล ผมนายสุชาติ สงรักษ์  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 ที่หลังผมไม่
ถามแล้วนะครับถ้านายกตอบอย่างนี้ทํามาก็แล้วแต่ท่านตัดก็ตัดครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านสุรชัย 

นายสุรชัย ใจกระจ่าง เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร ผมนายสุรชัย
ใจกระจ่าง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 ก็อย่างที่ท่านสุชาติว่าพวกผมที่
ถามเพราะประกอบคําพิจารณาเทศบัญญัติเพราะความไม่รู้ถึงถาม
โครงการเป็นไปเป็นมาอย่างไรไม่ได้รู้อะไรเลยจริงๆที่ถามก็อย่างที่ท่านสุ
ชาติว่าผมเองก็จะไม่ถามแล้วจะก็พิจารณาขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ในความคิดของผมพูดคุยได้ทุกเรื่องในส่วนของสถานที่อยู่ตรงไหนสมาชิก
ก็สอบถามได้เพราะถ้าเปลี่ยนสถานที่ก็ต้องมาเปลี่ยนคําชี้แจงอีกเพราะมี
การเปลี่ยนคําชี้แจงทุกครั้งที่มีการประชุมสมัยนี้   ผมพูดมาแทบทุกครั้งก็
ไม่อยากให้มีบ่อยเพราะการทํางานที่ไม่มีความชัดเจน ความพร้อมของ
โครงการต้องมีไม่ใช่คุณจะตั้งลอยๆถ้าไม่งั้นระเบียบเค้าจะไม่มีเหรอครับ
ระเบียบวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2563 ข้อ 29 ที่เรามาเปลี่ยนคําชี้แจง 
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ทุกที่ประชุมแล้วผมกําชับทุกครั้งแบบแปลนข้อความในเทศบัญญัติ ผมชื่น
ชมทุกท่านที่พูดทําวันนี้ช้ารอบคอบถูกต้องดีกว่าต้องมาแก้ไขวันหลัง 
เดี๋ยวนี้เวลาตรวจงานในการทําสัญญาผู้ควบคุมงานผู้ตรวจงานมีจีพีเอสระ
บุพิกัดแล้วครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดเพ่ิมเติมหรือไม่หากไม่มีไปแผนงานที่ 10 แผนงาน
การเกษตรหน้า 151-154 เชิญท่านสมรสครับ 

นายสมรส  เพียรดี เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร ผมนายสมรส 
เพียรดี  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 หน้า 152 โครงการธนาคารต้นไม้
ตําบลกะปาง ผมเคยนั่งรถไปแถวชะอวดแถวปากพนังร่อนพิบูลย์ไปกับรถ
คันเขียวรถไฟฟ้าตามคําสั่งของท่านนายกศรีไปกับท่านเสวีไปซื้อต้นไม้มา
ประชุมวันที่  28 โครงการดีๆตั้งไว้ 30,000 มันน้อยเกินไปขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านสุชาติครับ 

นายสุชาติ สงรักษ์ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร ผมนายสุชาติ 
สงรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เรื่องโครงการธนาคารโคสงสัยนะครับ
ถ้านายกไม่ตอบถ้าแปรญัตติเราก็ตัดถ้านายกตอบเป็นประโยชน์เราก็ไว้
ท่านไม่ตอบกไ็ม่เป็นไหรผมสงสัยไม่เคยได้ยินเพ่ิงเห็นครับ 

นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  ธนาคารต้นไม้ไปอยู่
ในโครงการบ้านสวยด้วยมือเราจากเมื่อก่อนเราพัฒนาทุกวันที่ 28 เรา 
มอบให้ต้นไปปลูกสุดท้ายสามารถเห็นผลผลิตโครงการบ้านสวยด้วยมือเรา
ได้มีต้นไม้ 25 ต้นที่จะให้ไปปลูกไว้กินได้  แล้วได้มอบไม้เนื้อแข็งมาแจก
ให้ พ่ีน้องประชาชนโครงการธนาคารโคกระบือจริงๆแล้วมีมานาน
พอสมควรเมื่อก่อนอยู่ในค่ายเทพสตรีศรีสุนทรขณะนี้ออกจากค่ายเทพ
สตรีไปฝากที่เขาโร ผู้พันนวยต้องมอบวัวให้เรา 27 ตัวขณะนี้มอบให้
บางส่วนแล้ว โครงการนี้ซื้อแม่พันธ์วัวมาให้พ่ีน้องประชาชนพอเลี้ยงแล้ว
ตกลูกก็ให้คนอ่ืนไปหมุนเวียนกันไปทั้งตําบลเราจัดซื้อปีละ 100 ตัว 4 ปี
เท่ากับ 400  ตัว  
ปีที่ 1 = 100 ตัว 
ปีที่ 2 = 100+200 =300 
ปีที่ 2 = 100+200 =300 
ปีที่ 3 = 100+200 =300 
ปีที่ 4 = 100+300 =400 
แม่ 400  ตัว =1,700 แล้วก็ยังเพ่ิมสัดส่วนทุกๆปีประชาชนจะได้ผล
ประโยชน์เงินลงทุนแค่ 4 ปีเงินตกในชุมชนทําให้เศรษฐกิจครัวเรือนดีขึ้นมี
กินมีใช้มีจ่ายในครัวเรือนทําให้สังคมน่าอยู่ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดเพ่ิมเติมหรือไม่หากไม่มีผมพัก 10  นาทีครับ 
 พัก 10  นาที 
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ประธานสภาฯ ประชุมต่อครับแผนงานพาณิชย์หน้า 155-159 มีสมาชิกท่านใดจะ
อภิปรายเพ่ิมเติม เชิญท่านสาโรจน์ 

นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  ผมนาย
สาโรจน์  ใจกระจ่าง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 หน้าที่ 157 สงสัยข้อ
ที่ 2 มาตรวัดน้ําจํานวน  7  เครื่อง จํานวนเงิน 105,000 สอบถาม
ทําไมซื้อ 7 เครื่องและซ้ืออย่างไหรครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่มีขอเชิญผู้บริหารครับ 

นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  จัดซื้อมาตรวัดน้ําจํานวน 7  
เครื่องประปาเรามี 7 แห่งเพราะมาตรวัดน้ํามีความสําคัญในการบริหาร
จัดการน้ําประปาต้องควบคุมตัวใหญ่มาต่อที่ท่อก่อนที่จะส่งให้ประชาชน
ใช้ต้องผ่านมาตรวัดน้ําตัวนี้ก่อนสามารถควบคุมการส่งน้ําได้ทั้งหมด
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่หากไม่มี การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปี  2565 ทั้งหมด  11 แผนงานก็คงจะ
หมดแล้วนะครับและขอปิดการอภิปราย  ขั้นตอนต่อไปผมขอมติร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 วาระที่ 1 ในการรับ
หลักการร่างเทศบัญญัติ ท่านใดเห็นชอบยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 11 เสียง 
 ไม่เห็นด้วย - เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง  (นายสัมพันธ์  ใจกระจ่าง) 

 4.6 การพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 

ประธานสภาฯ เชิญท่านเลขาครับ 

เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร วาระที่ 4.6
การพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2565 ขออนุญาตนําเรียนประกอบการ
พิจารณาของสภา โดยปกติการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติควรแต่งตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติ 3-7  ท่าน และมีการขอมติว่าจะแต่งตั้งกี่คนและ
คัดเลือกตามที่สมาชิกเสนอชื่อและมีผู้รับรอง จํานวน 2 ท่านครับ  

ประธานสภาฯ เมื่อรับหลักการ วาระที่ 1  แล้วขั้นตอนต่อไปเป็นการเลือกและแต่งตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
และการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 103 (1) คณะกรรมการ
สามัญประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คนแต่ไม่
เกิน 7  คน เชิญท่านสาโรจน์ 
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นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง ขอเสนอจํานวน  3  ท่านครับ  

ประธานสภาฯ ท่านอ่ืนครับจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม ่
  -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1  เชิญท่านวันเพ็ญ 

นางวันเพ็ญ  ยอดทอง ขอเสนอนายสาโรจน์  ใจกระจ่าง 
 ผู้รับรอง 

(1) นายสุชาติ  สงรักษ์ 
(2) นายสุรชัย  ใจกระจ่าง  

ประธานสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อกรรมการคนที่  1  อีกหรือไม่ถ้าไม่มีขอให้ท่านเสนอ
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่  2 เชิญท่านสุชาติ 

นายสุชาติ  สงรักษ์   ขอเสนอนายสมรส  เพียรดี 
     ผู้รับรอง 
     (1) นายอาทิตย์  ทองอยู่ 

(2) นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง      

ประธานสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อกรรมการคนที่ 2  อีกหรือไม่ถ้าไม่มีขอให้ท่านเสนอ
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 เชิญท่านอารีย์ 

นางอารีย์  คุระเอียด   ดิฉันขอเสนอนายน้อม  ศรีสวัสดิ์ 
     ผู้รับรอง   

(1) นายสนิท  จันทร์คง 
          (2)  นายลั้น  ชูนิรมย์ 

ประธานสภาฯ    ท่านใดจะเสนอชื่อกรรมการคนที่  3 อีกหรือไม่เชิญท่านสาโรจน์ 

นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง   ขอเสนอนายสุรชัย ใจกระจ่าง 
     ผู้รับรอง   

(2) นายสมรส  เพียรดี 
(3) นายอาทิตย์ ทองอยู่ 

ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 มี 2 ท่าน มีใครจะเสนอเพ่ิมเติมอีก
หรือไม่หากไม่มีผมขอมติครับ 

มติที่ประชุม    นายน้อม  ศรีสวัสดิ์    เห็นชอบ  4  เสียง  
          นายสุรชัย  ใจกระจ่าง  เห็นชอบ  5  เสียง 

4.7 การพิจารณาก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 

ประธานสภาฯ    เมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติครบทั้ง 3 คนแล้วเชิญท่านเลขา 

เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล วาระ 4.7 การพิจารณากําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2565 เมื่อเราได้คณะกรรมการแปร
ญัตติแล้วขอนัดคณะกรรมการแปรญัตติประชุมวาระแรกเพ่ือคัดเลือก 
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ประธานกรรมการแปรญัตติหลังจากประชุมสภาเสร็จแล้ว กําหนดรับคํา
แปรญัตติ  
วันที่  24  กันยายน  2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น-16.30 น. 
วันที่  27  กันยายน  2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น-16.30 น. 
วันที่  28  กันยายน  2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น-16.30 น. 
ท่านสมาชิกมารับคําแปรได้ที่ผม  ถ้าหากสมาชิกไม่ยื่นคําแปรให้
คณะกรรมการแปรฯในวาระท่ี 2 ในวาระท่ี 3 สมาชิกไม่สามารถอภิปราย
ได้ผู้ที่ต้องการอภิปรายจะต้องยื่นคําแปร  แต่หากคณะกรรมการจะแปร
ญัตติก็ต้องยื่นเหมือนกัน การแปรญัตติ เ พ่ิมงบประมาณไม่ ได้แต่
เปลี่ยนแปลงลดงบประมาณได้ ถ้าหากจะเปลี่ยนแปลงเพ่ิมงบประมาณ
ต้องขอความเห็นชอบนายก ในวันที่  29 กันยายน 2565 เชิญ
คณะกรรมการแปรญัตติผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ณ.ห้อง
ประชุมสภาเทศบาล เพ่ือดูรายละเอียดคําแปรมีโครงการใดบ้าง คาดว่า
ประชุมวาระ 2 วาระ 3  ในวันที่ 1 ตุลาคม  2564 ขอเชิญประธานสภา
เลือกคณะกรรมการแปรญัตติครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านเลขาครับ ขอเชิญสมาชิกเสนอกําหนดเวลาเสนอคําแปรญัตติ
และมีผู้รับรอง 2 ท่านเชิญท่านสาโรจน์ 

นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร ผมนาย
สาโรจน์  ใจกระจ่าง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 กระผมขอเสนอ
กําหนดเวลาเสนอคําแปรญัตติ 

 วันที่  24  กันยายน  2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น - 16.30 น. 
 วันที่  27  กันยายน  2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น - 16.30 น. 

วันที่  28  กันยายน  2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น - 16.30 น. 
ผู้รับรอง 
(1) นายอาทิตย์  ทองอยู่ 
(2) นายสุชาติ  สงรักษ์ 

ประธานสภาฯ ที่ประชุมจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนไม่ครับ  หากไม่มีก็ขอให้ดําเนินการตามที่
เลขานุการสภาแนะนํา เรื่องการพิจารณารับร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2565  และคณะกรรมแปรญัตติก็จะคงจะ
สมบูรณ์แล้ว 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านสาโรจน์ 

นายสาโรจน์  ใจกระจ่าง เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  ผมนายสาโรจน์  ใจกระจ่าง 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 วาระอ่ืนๆ ประเด็นที่ 1 พ่ีน้องประชาชน หมู่ 
8 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 6 ฝากถามเรื่องประปามีบุคคลภายนอกเข้ามาก้าวก่าย
เกี่ยวข้อง จํานวน 2 ท่าน ชาวบ้านสอบถามว่ามีหน้าที่อะไรก็ต้อง 
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สอบถามจากสภา จริงๆแล้วประปาหลังจากท่านนายกเข้ามาบริหารหลาย
สิ่ งหลายอย่างดีขึ้นโดยการกํากับดูแลของท่านรองชัยรัตน์ก็ต้อง
ขอขอบคุณ ประเด็นที่ 2 โครงการสะพานหลาน้ําที่ผู้รับเหมาห้างชาญชัย
คอนกรีตสอบถามฝ่ายบริหารดําเนินการไปถึงไหนแล้ว อีกเรื่องถนนบ่อผุด
เป็นหลุมบ่อชาวบ้านเดือดร้อนท่านจะดําเนินอย่างไร ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านสมรส 

นายสมรส  เพียรดี เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  ผมนายสมรส  เพียรดี 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 เทศบัญญัติปีงบประมาณ 64  ถนน
คอนกรีตหมู่ที่ 10 ทํา 120 เมตรถูกต้องตามโครงการทุกอย่าง เรื่อง
ประปาหมู่ที่ 10 ผมสงสัยค่าน้ําประปาทําไมไม่ทําให้เป็นปัจจุบันเดือน
กันยาเก็บเดือนมกรา ทวงน้ําประปาย้อนหลังปี 58 ผมเชื่อว่าชาวบ้านมา
เสียแล้วผมสงสารผู้ใช้น้ําผมถ้าไม่มีหลักฐานผมก็ไม่พูด 7 ปีนานเกินไป
ขอบคุณครับท่านประธาน  

ประธานสภาฯ เชิญท่านปลัด 

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร เรื่องทวงค่า
น้ําประปาโดยเฉพาะหมู่ที่ 10, 6, 4 สืบเนื่องมาจากก่อนที่เทศบาลจะเข้า
ไปดูแลประปาเป็นประปาที่หมู่บ้านดูแลมาก่อนเมื่อถึงจุดทีห่มู่บ้านไม่ดูแล 

 รับสภาพหนี้ไม่ไหวท่านนายกอภินันท์ซึ่งเป็นนายกสมัยนั้นรับมาดูแลมีหนี้
ที่ต้องเสียค่าไฟกับการไฟฟ้าทั้ง 3 หน่วยถ้าไม่ไปเสียจะโดนตัดมิเตอร์
ไฟฟ้าผู้บริหารก็ได้จ่ายขาดเงินสะสมชําระหนี้ แต่หนี้ที่ชาวบ้านค้างอยู่ทาง
ผู้บริหารกับสภาให้เทศบาลไปเก็บเมื่อไปเก็บชาวบ้านหลายคนเสียไป
แล้วแต่ไม่รู้เสียให้กับใครซึ่งเงินเหล่านั้นไม่ได้มาเทศบาล เงินเหล่านั้นที่ค้าง
อยู่ถามว่าทําไมต้องทวงถามไม่ใช่แค่ปีนี้ถามทุกปีตลอด เคยคิดจะตัดยอด
ตั้งแต่ปี 60 หาข้อมูลแต่ สตง.บอกไม่ได้เพราะเงินที่ตัดไปเป็นเงินของ
แผ่นดิน  ทําไมถึงทวงเพราะเดือนหน้า สตง.จะมาทุกปีเมื่อปิดบัญชีจะมา
สอบถามประเด็นที่ 1  เรื่องหนี้ค้างทําอย่างไรบ้างถึงจะได้เงินคืนถ้าไม่มี 
การดําเนินการเจ้าหน้าที่จัดเก็บต้องรับผิดชอบซึ่งเป็นปัญหาที่ไม่รู้จะแก้ไข
อย่างไรตั้งแต่ปี 57-58 เป็นหนี้เก่า เงินทุกบาททุกสตางค์เมื่อเข้าสู่ 
กระบวนการบัญชีของเทศบาลต้องอยู่ครบไม่ใช่แค่น้ําประปารวมถึงภาษี
ด้วยพยายามเก็บให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด  บางคนก็สงสัยมีชาวบ้านบาง
ท่านมาพูดว่าเสียแล้วเสียตลอดๆ ผมก็เชื่อทั้ง 2 ฝ่ายทั้งพนักงานเทศบาล
และชาวบ้านแต่สุดท้ายก็ต้องดูที่เอกสาร ผมพูดจริงๆถ้าพนักงานคนไหนที่
มีพฤติกรรมเอาเงินค่าประปาไม่ส่งคลังเทศบาล  ถ้ามีการยืนยันคิดว่าคณะ
ผู้บริหารหรือตัวผมเองเราก็ต้องหามาตรการทําอยู่แล้ว   เรื่องประปาเป็น
ปัญหาคาราคาซังก็พยายามทํามาตลอดๆ 8-9 ปี ในการตัดส่วนใหญ่เอาปี
ปัจจุบันคนที่เสีย 3 เดือนย้อนหลังที่ไม่ยอมเสียในปีที่ลงลึกก็ไม่แน่ใจใคร
ผิดถูกถ้าไปตัดมันจะเหมาะสมหรือไม่ที่เราไม่สามารถปฏิบัติได้ ขอบคุณ
ครับ 
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ประธานสภาฯ    เชิญท่านสุชาติ 

นายสุชาติ สงรักษ์ เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  ผมนายสุชาติ สงรักษ์  
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2  เรื่องถนนสายคลองตูกไหล่ทางมีน้ําหลาก 
ประมาณ 5-6 ครั้งแล้วตอนนี้ลูกหินไม่มีว่างเปล่า ผู้บริหารจะแก้ไข
อย่างไร เรื่องท่ี 2 เวลาท่านสั่งช่างลงไปทําถนนขอให้บอกสมาชิกด้วยบาง
ทีท่อหายเหมือนจะทุกสายขอบคุณครับ  

ประธานสภาฯ ท่านอ่ืนครับ เชิญท่านสุรชัย 

นายสุรชัย  ใจกระจ่าง เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร นายสุรชัยใจ
กระจ่าง สมาชิกสภาเทศบาล 1 ประเด็นเรื่องประปาส่วนตัวเข้าใจปัญหา 
7-8 ปีแล้ว ของหมู่ที่ 6 ถ่ายโอนมาเป็นของอบต.ที่วัดกะโสม  ก็พยายาม
ทําความเข้าใจกับชาวบ้านว่าทางเทศบาลจะพยายามให้เป็นปัจจุบันแต่
อย่างไรก็ลดหนี้ให้ไม่ได้ก็ทยอยมาจ่ายกัน  บางครั้งก็ต้องยอมรับคนของ
เราลงไปเก็บค่าน้ําเดือนหนึ่งมา 3 ครั้งก็มีจะไปรุกเอาเงินที่ค้างจะต้องเอา
ให้ได้ก็มีก็ต้องปรับปรุงด้วย เรื่องการทํางานประปาอย่างที่ท่านสาโรจน์
เปิดประเด็นไปมีคนนอกอยู่ 2 ท่านที่มาก้าวก่ายหน้าที่ส่วนตัวเค้าไม่กล้า
พูดกับนายกพวกน้องๆเค้าอึดอัดที่ต้องพูดน้องๆจะได้ทํางานแบบสบายใจ 
ขอชื่นชมเรื่องประปาที่ผ่านมาหลายๆปีพอฝนตกหนักน้ําขุ่นบางครั้งน้ําไม่ 
ไหลเลย ณ เวลานี้ก็ขอชื่นชมน้ําขุ่นบ้างแต่ก็ไหลมาดีพ่ีน้องประชาชนยังไม่
ขาดน้ําประปา ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดเพ่ิมเติมหรือไม่หากไม่มี เชิญท่านนายก 

นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภา  พูดถึงเรื่องน้ําประปาจริงๆ คนที่ชํานาญการ
ที่เคยดูประปามาก่อนทีจ่ะโอนให้เทศบาลคนที่ผมใช้เพราะท่านรู้เรื่องน้ําดี  
ผมสั่งแล้วว่าน้ําประปาต้องสะอาด  ไม่ได้เข้ามาดูประมาณ 1 อาทิตย์
ขณะนี้โคลนเต็มไปหมดแล้วจะทําน้ําประปาให้สะอาดได้อย่างไร ก็เลย
มอบหมายให้คนที่ดูเป็นพนักงานบอกจดมาตรน้ําทุกเดือนแต่พอลงไปดู 
จริงๆ ไม่ได้จดมาตรน้ํานั่งเทียนที่บ้าน ปล่อยระยะเวลามาพอสมควรก็
มอบหมายท่านรองชัยรัตน์ก็ยังไม่เรียบร้อยก็เลยมอบบุคคลเหล่านี้  เรื่อง
มาตรน้ําบอกว่าเสียจํานวน 200 กว่าครัว  เจตนาของคนเก็บเจตนาของ 
คนจดมาตรน้ําเป็นอย่างไรผมไม่ทราบแต่ชาวบ้านบอกว่าไม่เสีย ก็เลยบอก
ให้ไปดูว่ามาตรน้ําของบุคคลที่ไปเก็บตางเค้าเสียไหม  สุดท้ายท่านยืนยัน
เปิดน้ําทิ้งถ่ายคลิปมาให้ดูว่าเปิดแล้วมาตรน้ําเป็นอย่างไรปล่อยน้ํามาตร
น้ําเป็นอย่างไรแสดงว่าไม่ได้เสีย หลายคนที่ไม่ได้เสียแต่เราบังคับให้
เจ้าของจ่ายค่ามาตรน้ําเพ่ืออําพรางส่วนที่ตัดไปแล้วเลยต้องให้บุคคลนอก
เข้ามาดูแลเรื่องมาตรน้ําแทนพนักงานผมอยากรู้ความเป็นจริงว่ามีการลัก
น้ําจํานวนเท่าไหร่เพราะค่าไฟฟ้าสูงมากเกินความเป็นจริงผลสุดท้ายก็รู้ว่า
เรื่องราวเป็นอย่างไรเจ้าหน้าที่ของเราไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่เจ้าหน้าที่ของเรา
ที่ผมพูดเป็นเรื่องจริงบุคคล 2 คนที่เข้ามาเก่ียวข้องเพ่ือเป็นตัวแทนดูแล 
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การวางระบบน้ําประปาวันข้างหน้าต้องเป็นปัจจุบันทุกอย่างต้องทําตาม
กฎระเบียบ  แต่ในเรื่องของผู้ใช้น้ําต้องขอรบกวนเพ่ือสมาชิกช่วยทําความ
เข้าใจกับพ่ีน้องประชาชนให้มาจ่ายค่าน้ําให้เป็นปัจจุบันถ้ามีใบทวงค่าน้ํา
ค่าไปถ้าจ่ายแล้วให้มาเขียนคําร้องให้ด้วยว่ามีการจ่ายเงินกับใครที่ไหน
อย่างไรมากับใครที่ไหนมีพยานหลักฐานขอให้บอกแม้แต่พยานสัก 1 คน
นั่งอยู่ด้วยจะตั้งเรื่องสอบจนรู้ว่าใครยักยอกเงินงบประมาณเงินประปา
สอบจนรู้เรื่องไม่เข้าข้างใครทั้งนั้น การบริหารทําเพ่ือพ่ีน้องประชาชน
อย่างตรงไปตรงมาขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนายก มีสมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีผม
ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ วันนี้ขอปิดประชุมครับ  

ปิดประชุม   เวลา  19.00  น.  

 
                                                                 

 
 (ลงชื่อ)     ชลิต   ไทยทอง 

                      ( นายชลิต  ไทยทอง ) 
                           เลขานุการสภาเทศบาลตําบลกะปาง 
                                 ผู้จดรายงานการประชุม  


